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สุภาชัย พันธ์เดช

เกบ็ตก
ปกหน้า ๖๐ ปี สภาการศึกษา

  เมื่อพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น มีพิธีเปิดห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย ณ อาคาร ๒ ชั้น ๕  ในช่วงบ่ายมีการเสวนา เรื่อง “อนาคต : 
บทบาทส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามแผนการปฏิรูป” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา และ 
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล น�าเสวนา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ด�าเนินรายการ ณ ห้องประชุมก�าแหง พลางกูร  

  ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดงานวันคล้าย 
วันสถาปนาส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๖๐ ปี 
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในช่วงเช้ามีการสักการะ
พระภูมิชัยมงคลบริเวณหน้าส�านักงานฯ และมีพิธีบวงสรวง 
สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์  บริ เวณหน ้าอาคาร ๕๖ ป ี  หลังจากนั้นมี 
การประกอบพิธีสงฆ์ ณ อาคาร ๒ สกศ. โดยมี ดร.สุภัทร 
จ�าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน ่นหนา 
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมได้รับเกียรติจากอดีตเลขาธิการสภาการศึกษาหลายท่าน ผู ้บริหาร ข้าราชการ 
และบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
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	 	 สวัสดีค่ะ	ท่านผู้อ่านทุกท่าน	วันที่	๑๔	กุมภาพันธ์ของทุกปี	 เป็นวันท่ีมีความหมายส�าหรับชาวสภาการศึกษา
เนือ่งจากในวนัที	่“๑๔	กมุภาพนัธ์”	เป็นวันคล้ายวนัสถาปนาของส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา	(สกศ.)	จวบจนวนันี้ 
ครบ	๖๐	ปี	แล้ว	ในปีที	่๖๐	น้ี	ส�านักงานฯ	จึงได้จัดพธิบีวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์ โดยเชิญ	นายฉตัรชัย	 ป่ินเงนิ	หวัหน้างาน 
โหรพราหมณ์	ส�านักพระราชวังมาประกอบพิธีบวงสรวง	นอกจากนี้ยังประกอบพิธีสงฆ์	 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก ่
บคุลากรของส�านักงานฯ	ในวนันัน้	มอีดีตผูบ้รหิารของส�านกังานฯ	เข้าร่วมงานอย่างคบัค่ัง	วารสารการศกึษาไทยฉบับนี้ 
จึงขอรวบรวมบรรยากาศงานมาน�าเสนอใน	“เก็บตกปกหน้า”	และในรายงานพิเศษ	๑	“ครบรอบ	๖๐	ปี	วันคล้าย 
วันสถาปนาส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับการก้าวสู่การเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในยุค	๔.๐”	
ส�าหรับบทบาทของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะขับเคลื่อนไปให้ทิศทางใดนั้น	ติดตามได้ใน	รายงานพิเศษ	๒		
“๖	ทศวรรษ	 ‘สภาการศึกษา’	 เปลี่ยนบทบาทใหม่	การศึกษาท่ีก้าวทันอนาคต”	 ซ่ึงเลขาธิการสภาการศึกษาได้ให้ 
แนวทางไว้อย่างชัดเจน		

	 	 ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	–	มีนาคม	๒๕๖๒	นี้	นับว่า	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการขับเคลื่อน 
งานส�าคัญด้านการศึกษาต่าง	 ๆ	ที่ท่านผู ้อ่านพลาดไม่ได้	 ทั้งการประชุมสภาการศึกษา	ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๒	ที่มี
ศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์อดุม	คชนิทร	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	เป็นประธาน	การประชุมดงักล่าว 
มีแนวคิดให้รับฟังเสียงเด็กและเยาวชน	 เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางส่วนหนึ่งในการจัดท�านโยบายด้านการสร้าง
พลเมืองดี	มีวินัย	ภูมิใจ	 ในชาติ	หลังจากนั้นส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น	
Youth	Voice	Forum	พลเมืองรุ่นใหม่	มีวินัย	รักถิ่นฐาน	New	Generation	 :	We	Change	World	Change	ขึ้น 
โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย	 (ไทยพีบีเอส)	สภานักเรียนระดับประเทศ	สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย	สภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย	ฯลฯ	การประชุมดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนมาร่วมให้ความคิดเห็น	โดยเฉพาะวิธีการสร้างให้เกิด	
“วินัย”	 ได้อย่างน่าสนใจ	วารสารการศึกษาไทยฉบับนี้ได้รวบรวมน�าเสนอไว้ใน	“รายงานพิเศษ	๔”	และ	“รายงาน
พิเศษ	๕”	นอกจากนี้	 ส�านักงาน	ฯ	ยังเปิดตัวมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	โดยมีการจัดประชุมช้ีแจง
ท�าความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมี	พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	
ติดตามได้ใน	“รายงานพิเศษ	๓”	ส�าหรับมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ท่ีส�านักงานฯ	จัดท�าข้ึน	และได้รับ 
ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรีแล้ว	ขณะน้ีส�านักงานฯ	ก�าลงัด�าเนนิการขับเคล่ือนสร้างความรู	้ความเข้าใจอย่างต่อเนือ่ง	
โดยได้จัดสัมมนาวิชาการ	๖	พื้นที่	ครอบคลุม	๔	ภูมิภาคทั่วประเทศ	ติดตามอ่านรายละเอียดได้ใน	“บทความ	๑”	และ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่	๓	สภา	คือ	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา	ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	
และส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันรอคอย	คือ	งานรวมพลัง 
สานสัมพันธ์	๓	สภา	ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที	่๖	ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการ	และการแข่งขันกีฬา	กองเชียร์	กระชับ
ความสัมพันธ์	ติดตามรายละเอียดได้ใน	“รายงานพิเศษ	๖”	และชมภาพบรรยากาศแบบเต็ม	ๆ	ใน	“เก็บตกปกหลัง” 
พร้อมกันนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลายบทความในฉบับรอให้ท่านผู้อ่านติดตาม	 เรียกได้ว่า	 วารสารฉบับนี้ 
เป็นอีกฉบับที่เข้มข้นด้วยเนื้อหา	แล้วพบกับความก้าวหน้าทางการศึกษาที่น่าสนใจเช่นนี้ได้ในฉบับหน้าค่ะ

	 	 ท่านผูอ่้านสามารถรบัข้อมลูข่าวสาร	และแนะน�าติชมเพ่ิมเตมิ	ได้ทาง	facebook	เดก็ไทยในฝัน	โดยสภาการศกึษา	
สวัสดีค่ะ

                               บรรณาธิการ                         

แบบสอบถามสภาการศึกษา

บทบรรณาธิการ
Editor



วัตถุประสงคการจัดทํา

๑.	 เพื่อรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในแต่ละเดือน
๒.	 เพื่อน�าเสนอตัวอย่างความส�าเร็จเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง	ๆ	ต่อสาธารณชน
๓.	 เพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับบุคคล/หน่วยงานต่าง	ๆ
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ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
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สารบัญ
๓ รายงานพิเศษ	๑ 
 • ครบรอบ ๖๐ ปี วันคล้ายวนัสถาปนา สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
  กับการก้าวสู่การเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในยุค 4.๐

ฐิติวรดา แห้วเพ็ชร /ส�านักสื่อสารองค์กร
๗ รายงานพิเศษ	๒ 
 • ๖ ทศวรรษ ‘สภาการศกึษา’ เปลีย่นบทบาทใหม่ ‘การศกึษาทีก้่าวทนัอนาคต’
   ส�านักสื่อสารองค์กร
๑๐ รายงานพิเศษ	๓  
 • สกศ. เปิดตัวมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
  ชี้แจงหน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ 

ส�านักสื่อสารองค์กร
๑๒ รายงานพิเศษ	๔
 • สภาการศึกษา ประชุมนัดแรก ปี ๖๒ หนุนจัด Youth Voice Forum
   ส�านักสื่อสารองค์กร
๑4 รายงานพิเศษ	๕ 
 • สกศ. เปิดเวที Youth Voice Forum พลเมืองรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน
  New Generation : We Change World Change
 ทัศน์วลัย เนียมบุบผา / ส�านักสื่อสารองค์กร
๑๗ รายงานพิเศษ	๖
 • สานสัมพนัธ ๓ สภา ครัง้ท่ี ๖ รวมพลังร่วมขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศ
 ณัฐาพร จริยะปัญญา / ส�านักสื่อสารองค์กร
๒๐ บทความ	๑
 • มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ๒๕๖๑ : มาตรฐานเพือ่การยกระดบัคณุภาพ
  การศกึษาของประเทศ

ดร.กรกมล จึงส�าราญ / ส�านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

๒๒ บทความ	๒  
 • บทบาทสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.วัลภา เล็กวัฒนานนท์ / ส�านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

๒๕ บทความ	๓ 
 • ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
   ณัฐาพร จริยะปัญญา / ส�านักสื่อสารองค์กร
๒๗ บทความ	๔ 
 • ปฏิรูปอาชีวศึกษาที่ทําได้จริง 
   ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ประธานอนกุรรมการเฉพาะกจิด้านอาชวีศึกษาและกรรมการอสิระเพือ่การปฏรูิปการศกึษา

๓๐ บทความ	๕ 
 • นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวมสําหรับเด็กพิการ
  และเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
   ส�านักประเมินผลการจัดการศึกษา

๓๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 • เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการไทย
   อ.วิไลพรรณ ท้อสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ RISMEP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council
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ครบรอบ ๖๐ ปี
วันคล้ายวันสถาปนา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กับการก้าวสู่การเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาในยุค ๔.๐

ฐติวิรดา แห้วเพช็ร
ส�ำนกัส่ือสำรองค์กร

รำยงำน

พิเศษ๑

	 	 	 เมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	ครบรอบ	๖๐	ปี	โดยมี	ดร.สุภัทร	จ�าปาทอง	เลขาธิการสภาการศึกษา	ดร.วัฒนาพร	ระงับทุกข์	
รองเลขาธิการสภาการศึกษา	ดร.สมศักดิ์	ดลประสิทธิ์	รองเลขาธิการสภาการศึกษา	นายเฉลิมชนม์	แน่นหนา	ที่ปรึกษา
ด้านระบบการศึกษา	อดตีเลขาธกิารสภาการศกึษา	ได้แก่	ดร.พนม	พงษ์ไพบลูย์	ดร.วิชัย	ตันศิริ	ศ.ดร.ธงทอง	จันทรางศุ	 
ดร.สุทธศรี	 วงษ์สมาน	 ดร.ชัยพฤกษ์	 เสรีรักษ์	 ผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	 และบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาร่วมงาน	ในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 และได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย	ปิ่นเงิน	หัวหน้างาน 
โหรพราหมณ์	ส�านักพระราชวังและคณะเป็นผู้อ่านโองการบวงสรวง	บริเวณหน้าอาคาร	๕๖	ปี

	 	 	 ส�าหรับพิธีสงฆ์	 ได้รับเกียรติจาก	พระเทพปริยัติวิมล	 ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	ประธานสงฆ ์
พระราชอุดมมงคล	 เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถ	พระราชญาณเวที	ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม	พระราชวรมุน ี
ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม	 พระมุนีอโนมคุณ	 เจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส	พร้อมทั้งเจ้าอาวาส
และผู ้ช ่วยเจ ้าอาวาสจากวัดโบสถ ์ 	 สามเสน	 วัดสวัสดิวารีสีมาราม	 ประทานศีล	 ณ	 ห ้องศึกษิตสโมสร 
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการเสวนา	 เรื่อง	“อนาคต	 :	บทบาทส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามแผนการปฏิรูป” 
โดย	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา	ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
รศ.ดร.พินิติ	 รตะนานุกูล	อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา	น�าเสวนา	และ	ดร.สมศักด์ิ	ดลประสิทธิ์	 รองเลขาธิการ 
สภาการศึกษา	ด�าเนินรายการ	ณ	ห้องประชุมก�าแหง	พลางกูร
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   ศาสตราจารย กิตติคุณ นายแพทย จรัส 
สวุรรณเวลา	ประธานคณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปู 
การศึกษา	กล่าวว่า	คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป 
การศึกษา	 (กอปศ.)	พบว่าการศึกษายังมีปัญหาในเรื่อง 
ความเหลื่อมล�้าสูง	 คุณภาพการศึกษาต�่า	 ไม่สามารถ
แข่งขันได้	 ด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล	 รวมถึง
ขาดคุณธรรมจริยธรรม	กอปศ.	จึงยกร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ส่งให้รัฐบาลพิจารณา	 โดย 
พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้มอบหมาย 
ให้พลอากาศเอก	ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตร ี
เป็นผูรั้บฟังข้อเสนอจาก	กอปศ.	เกีย่วกบัปัญหาการศึกษา 
และความส�าคัญที่จะต ้องปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้	
ปัญหาทั้งหมดน้ีจ�าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
“เมื่อลงพ้ืนที่ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น เห็นเด็กตาดํา ๆ ในพื้นที่ห่างไกล พ่อแม่หวังว่า
เมื่อส่งลูกเข้าเรียนแล้ว ลูกโตข้ึนคุณภาพชีวิตจะดีข้ึน 
แต่เมื่อคุณภาพการศึกษาตํ่า เด็กไม่สามารถที่จะพัฒนา
ตัวเองและเรียนต่อไปได้ เด็กตาดํา ๆ เหล่านั้นก็ยังคง
ยากจนเหมือนพ่อแม่ต่อไป แต่คําตอบที่ดังอยู่ข้างในใจ 
คือ จะต้องทําให้เด็กตาดํา ๆ เหล่านี้ สามารถแข่งขัน
กับเด็กสวนกุหลาบให้ได้” 
	 	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่	
แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิบกว่าปี	ผลที่ออกมา	คือ	การปฏิรูป
การศึกษาในปี	๒๕๔๒	ไม่ส�าเร็จ	ประเทศไทยถดถอยลง	
ท�าให้ประเทศอืน่	ๆ	เช่น	มาเลเซยี	เวยีดนาม	ฯลฯ	แซงหน้า 
ปัญหาทางการศึกษานับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
มีความสลับซับซ้อนและฝังรากลึก	 ประเทศไทยจึง 
จ�าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง	แม้ว่าจะเป็น	Mission	
Impossible	หรือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ก็ตาม	หากมองไป
ข้างหน้าอีก	๑๐	ปี	การปฏิรูปการศึกษาไม่ส�าเร็จ	ประเทศ
ชาติจะเป็นอย่างไร	เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก

	 	 	 ด้วยความไม่เป็นเอกภาพทางการศกึษา	มหีน่วยงาน
ซับซ้อน	แบ่งองค์กรออกเป็นแท่งหรือ	๕	องค์กรหลัก	
ท�าให้ขาดการประสานงาน	รัฐบาลได้หาทางแก้ไข	 โดย
การจัดตั้งซุปเปอร์บอร์ดทางการศึกษาข้ึนมา	การปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดที่คล้ายกับการจัดตั้งซุปเปอร์
บอร์ดของรัฐบาล	คือ	มีแนวคิดในการจัดตั้งกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ	 ซ่ึงมีหลายหน่วยงานเข้ามา
ท�างานร่วมกันแบบบูรณาการ	อาทิ	กระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงแรงงาน	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงสาธารณสุข	
และส�านักงบประมาณ	ฯลฯ	 คณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ	 มีบทบาทหน้าท่ีในการบอกทิศทาง
นโยบายทางการศึกษา	 โดยนโยบายท่ีว่านี้จะต้องมี
การรวบรวมข้อมูลและผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ถ่ีถ้วน	ก�ากับงบประมาณทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนการศึกษาแห่งชาติ	พิจารณา
อัตราก�าลังคนด้านการศึกษา	 “ได้เรียนท่านนายก
รัฐมนตรีว่า การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ถึงแม้ว่ายาก 
แต่ไม่สําเร็จไม่ได้ อาจไม่เห็นผลในทันที แต่ ๑๐ ปี 
ผ่านไปจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น บางอย่างต้อง
สําเร็จภายใน ๕ ปี”
	 	 	 ขณะนี้	 กอปศ.	จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม	
๒๕๖๒	หลังจากนี้ควรมีหน่วยงานสานต่อเพื่อขับเคล่ือน 
การปฏิรูปการศึกษา	 นั่นคือ	 ส�านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา	 โดย	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จะมีการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ เพื่อเป ็น 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ	 เมื่อได้ประชุมหารือกับผู้บริหารของส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาในการปรับบทบาทหน้าที่ 
มีความเห็นว ่า	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จะต้องปรับโฉมไปเป็นองค์กรใหม่ที่มีความเข้มแข็ง	ซึ่ง
อาจเป็นหน่วยงานราชการที่ท�าหน้าที่ต่างจากหน่วยงาน
ราชการอื่น	ๆ		
   “ประเทศไทยอยู่ในสถานการณที่ต้องสู้ ถ้าไม่สู้ 
ประเทศกไ็ปต่อไม่ได้ หากไม่มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลง 
จะไม่เกิดการปฏิรปู คงไม่ใช่หน้าทีข่อง กอปศ.เพียงอย่าง
เดียว เพราะใกล้หมดวาระเข้ามาทุกที สมบัติที่มอบไว ้
ให้ทุกท่านที่ต้องรับมรดกการปฏิรูปการศึกษานี้ต่อไป 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ 
เหมาะสมที่ สุดที่จะรับหน้าที่นี้  ถือเป็นโอกาสของ 
เจ้าหน้าที่ทุกคนในสภาการศึกษา ในการช่วยสานต่อ

ศาสตราจารย์กติตคุิณ นายแพทย์จรสั สวุรรณเวลา
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ให้สําเร็จ ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อหน่วยงานไปเป็นอะไร
ก็ตาม ก็ยังคือ สภาการศึกษา ซึ่งเข้าสู่ปีที่ ๖๐ แล้ว”  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์จรัส	กล่าวทิ้งท้าย

    รศ.ดร.พิ นิติ  รตะนานุ กูล อดีตเลขาธิการ 
สภาการศึกษา	กล่าวว่า	ปัญหาทางการศึกษา	คือ	ต้นทุน
ทางการศึกษาที่แตกต่างกัน	ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า
ของศักยภาพคน	ครอบครัวถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
เกื้อหนุน	ส่งเสริม	พัฒนาเด็ก	 เมื่อเทียบกับเด็กอีกกลุ่มที่
พ่อแม่ไม่สามารถส่งเสริมได้	 เด็กต้องอยู่กับปู่ย่า	ตายาย	
อีกท้ังปัจจัยทางสังคมท�าให้ความสามารถในการพัฒนา
ของเด็กเกิดขึ้นไม่ได้	การผลกัดนัเดก็ไทยไปสู ่4.๐ จึงเป็น
คาํถามท่ีว่าจะทําได้หรอืไม่? นีค่อืโจทยใหญ่ท่ีใครจะแก้? 
ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต	ต้องติดอาวุธให้เด็ก
ด้วยความรู้และการศึกษา	เมื่อ	AI	เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวันมากขึ้น	ต้องย้อนดูการศึกษาว่าให้ความส�าคัญ
กับเร่ืองนี้มากน้อยเพียงใด	อยากให้เด็กไทยตระหนักว่า	
เราต้องท�างานโดยใช้คอมพิวเตอร์	 ไม่ใช่ให้คอมพิวเตอร์
มาสั่งเรา	ดังน้ันสมรรถนะของเด็กไทยต้องเปลี่ยนให้ทัน
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	

 

   ดร.สุภัทร จําปาทอง	 เลขาธิการสภาการศึกษา 
กล ่าวว ่า	 ป ัจจุบันอัตราการเกิดของคนไทยลดลง 
สิ่งที่สะท้อนกลับมา	คือ	 เรื่องการจัดการศึกษา	 เห็นได้
ชัดว่าจ�านวนเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาลดลง	 เด็กท่ีเริ่ม 

เข ้าสู ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 เหลืออยู ่ ในระบบ 
๙๓	 เปอร์เซ็นต์	 เมื่อเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ	ปวช.	 เหลือ	๗๕	 เปอร์เซ็นต์	 และเมื่อเข้าสู่ระดับ
อดุมศกึษา	เหลอืเดก็เพยีง	๕๑	เปอร์เซ็นต์	แสดงให้เห็นว่า	
คนเข้าสู่ระบบการศึกษาน้อยลง	สุดท้ายการศึกษาจะต้อง
ปรับไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของคนในสังคมให้มากขึ้น	
สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการศึกษายังเป็นปัญหาเดิม 
ขณะท่ีคนท่ีเข้าสู่ระบบการศึกษาเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
หรือเจเนอเรชั่น	สังคมไทยก็ยังคงไม่เปลี่ยน	 เด็กบางกลุ่ม	
เช่น	เด็กพิการ	เด็กไร้สัญชาติ	ไร้ถิ่นฐาน	กลุ่มที่มีรายได้ต�่า 
เมื่อเข้าสู่ระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วจะ
กลายเป็นผู้ที่มีฐานะต�่าทางสังคมและเศรษฐกิจ	ดังนั้น
จึงมองว่านี่คือเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่ต้องสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้	“ปัญหายังคงเดิมเสมอ 
แต่สิง่เหล่านี ้คือ ภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ และสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
ในอนาคตทีต้่องมส่ีวนในการคิดและผลกัดันขับเคล่ือนให้ 
เกดิผล ในอนาคตนัน้สํานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
อาจมกีารเปลีย่นไปเป็นสํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
การศกึษาแห่งชาต ิซึง่คดิว่าไม่ตดิปัญหาอะไรและพร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง
สามารถ”	ดร.สุภัทร	กล่าวทิ้งท้าย

   ดร.พนม พงษไพบูลย	 กล่าวในการประชุม 
ตอนหนึ่งว่า	ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาถือเป็นปัญหา
ส�าคัญของการศึกษาไทย	 ย้อนไปเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗ 
ตนได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสภาการศกึษา	ซ่ึงในขณะนัน้
เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	แต่ไม่ค่อยมีคน
ตระหนักถึงปัญหานี้เท่าที่ควร	ประกอบกับคนมองข้าม
ไม่เห็นความส�าคัญของการศึกษา	บางครอบครัวท่ีเห็นถึง 
ความส�าคัญก็ส่งลูกเข้าเรียนจนจบปริญญาตรี	แต่ส�าหรับ
ครอบครัวที่ไม่เห็นความส�าคัญ	ปัจจุบันก็กลายเป็นพวก
ล้าหลัง	“ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การศึกษาโดยตรง แต่อยู่ที่

รศ.ดร.พนิติ ิรตะนานกุลู

ดร.สภัุทร จ�าปาทอง 

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ 
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สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ คนท่ี 
เสียเปรียบ คือ คนที่ มีฐานะทางเศรษฐกิจไม ่ดี” 
เมื่อพูดถึงโรงเรียนที่มีการแข่งขันเพื่อแย่งกันเข้าเรียนนั้น 
เด็กบ ้านนอกคงไม ่มี โอกาสได ้ เข ้าเรียน	 เนื่องจาก 
สภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ที่อยู ่รอบตัวเด็ก	 ท�าอย่างไร
จะเกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมทางการศึกษา? 
นี่คือปัญหาที่ต ้องร่วมกันหาทางออก	 การแก้ปัญหา 
ความเสมอภาคเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอส�าหรับ
กลุ่มคนยากไร้และด้อยโอกาส	ท�าให้คุณภาพการศึกษา
ห่างกันออกไปมากขึ้นทุกที	 จึงจ�าเป็นต้องสร้างโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ทั่วถึง 
และเป็นธรรม	 เวลาจดัการศกึษาเรามกัจะโทษหลกัสตูร 
ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะออกหลักสูตรใหม่ ผมคิดว่า 
หลักสูตรเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อไปถึงโรงเรียน 
ครูไม่ได้สอนตามหลักสูตร แต่สอนตามหนังสือที่ให้ไป
   เมือ่ถามว่าบทบาทของ สกศ. ในเรือ่ง การศกึษา
ควรอยู่ที่ตรงไหน?	“ผมเห็นด้วยกับการให้ความส�าคัญ
ที่จะให้	 สกศ.เป็นหน่วยงานก�าหนดทิศทางนโยบาย 
การศึกษาของประเทศไทย	 มากกว่าท่ีจะไปท�าตาม 
นโยบายของฝ่ายการเมือง”	ดร.พนม	กล่าว

 

   ดร . สุทธศรี  ว งษ  สมาน 	 อ ดีต เลขาธิ ก าร 
สภาการศึกษา	กล่าวว่า	คุณภาพการศึกษาของเด็กไทย	
ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศอื่น	ๆ		แต่ท�าไมประเทศไทย
ถึงไม่สามารถน�าพาให้เด็กไทยไปสู่จุดสูงสุดของศักยภาพ
ที่มีอยู ่ ในตัวเองได ้	 ในสังคมไทยมีเด็กด ้อยโอกาสที ่
ต้องโทษตั้งแต่อายุ	 ๑๐	ปี	 สาเหตุมาจากครอบครัว 

ที่หย่าร้างและถูกเพื่อนชักชวนให้เสพยา	 ซึ่งในหนึ่งป ี
มี เ ด็ กหรื อ เยาวชนต ้ อ ง โทษกว ่ า 	 ๓๐ ,๐๐๐	 ค ดี 
เมื่อเด็กเหล่านี้เข้าไปอยู่ในสถานพินิจฯ	 และถูกปล่อย
ออกมา	 เด็กประมาณ	๔๐%	กระท�าผิดซ�้าอีก	แสดงให้
เห็นว่า	 วงจรชีวิตของเด็กไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น
จากเดิม	“คําถาม คือ เดก็เหล่านัน้ทําอะไรผดิ เพยีงแต่
ไม่มรีะบบใดทีจ่ะช่วยให้เค้าไปเป็นเดก็โอลิมปิกได้ ทัง้ท่ี 
สมองก็ไม่ได้ด้อย ระบบการศึกษาช่วยเด็กเหล่านั้น 
ได้หรือไม่?”	 เด็กเหล่านั้นไม่สามารถมาโรงเรียนได้ด้วย
ปัจจัยทางการเงิน	ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เพียง 
ปฏิรูปด้านการศึกษาเท่านั้น	ต้องมองไปถึงคนทุกช่วงวัย 
คนด้อยโอกาส	คนท่ีอยู่ในวัยท�างานท่ีไม่มีโอกาสได้เรียน 
ปัญหาการศึกษาถือเป็นปัญหาสังคม	 ดังนั้นจะแยก 
การศึกษากับสังคมออกจากกันไม่ได้	 และการศึกษาต้อง 
เป็นการศึกษาเพื่อการมีงานท�า	 มุ ่งเน้นให้คนไทยได้มี
โอกาสในการศึกษา	การศึกษาในศตวรรษที่	๒๑	นอกจาก
วิชาการแล้ว	ต้องสอนให้เด็กเกิดทักษะ	“บทบาทหน้าที่
ของสภาการศึกษาในอนาคต นอกจากการบริหาร
ข้อมูลแล้ว ต้องมีเรื่องของการวิจัยระบบการศึกษา 
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ต้องเตรียมพร้อมฐานข้อมูลใน 
การวิจัย เพื่อรองรับการเป็นสํานักงานนโยบายฯ 
รวมถึงการวิเคราะหงบประมาณการศึกษาในแต่ละปี 
และการจัดทําตัว ชี้วัด เรื่ องคุณภาพการศึกษา”
ดร.สุทธศรี	กล่าว

		 	 	 ฉะนั้นการศึกษาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของวิชาการ
เท่านั้น	 แต่การสร้างโอกาสทางสังคมให้แก่เด็กด้อย
โอกาส	 ถือเป็นเรื่องท่ีต้องท�าให้ได้อย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง	 โดยบทบาทของ	สกศ.	แม้ว่าในอนาคตอาจจะม ี
การเปลี่ยนแปลงช่ือหรือบทบาทหน้าท่ี	 อย่างไรก็ตาม 
สกศ.	 ก็ยังคงท�าหน้าที่เป็นเสนาธิการด้านการศึกษา 
ของชาติ	 ไม่เปลี่ยนแปลง	 เสมือนเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่ง 
ของหน่วยงานท่ีได้ศึกษา	วิจัย	ค้นคว้า	และเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง	ๆ	 ไว้มากมาย	 เพื่อท�าหน้าที่พัฒนาการศึกษา
ของชาติให้มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	สืบต่อไป

ดร.สทุธศร ีวงษ์สมาน 
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๖ทศวรรษ
‘สภาการศึกษา’
เปลีย่นบทบาทใหม่ ‘การศึกษาทีก้่าวทนัอนาคต’

รำยงำน

พิเศษ๒

ดร.สภัุทร จ�าปาทอง
เลขาธกิารสภาการศกึษา

   “สภาการศึกษา”	 เป็นหน่วยงานส�าคัญท่ีมีส่วนผลักดัน 
เสนอนโยบาย	 เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติกับการศึกษาทุกระดับ 
พิจารณาเสนอนโยบาย	แผน	และมาตรฐานการศกึษา	การสนบัสนนุ 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา	ด�าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา 
รวมทั้งให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิารหรอืคณะรฐัมนตรผ่ีานนโยบายการศกึษาในการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
	 	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าสู่ 
การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญอีกครั้ง	 โดย	ดร.สุภัทร จําปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา	 เผยว่า	 งานของ	สกศ.	ถือเป็นงานที่มี 
ขอบเขตกว้างขวาง	เพราะในอนาคตต้องพจิารณนโยบายด้านคณุภาพ 
การศึกษาในทุกรูปแบบ	ทุกระดับชั้น	 ทุกประเภท	 ครอบคลุม 
ถึงหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	 ระบบประเมินผู้เรียน	คร	ู

	 	 	 ก้าวเข้าสู่ทศวรรษท่ี	๖	ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สกศ.)	ที่อยู่คู ่กับประเทศไทยมายาวนาน 
มีจุดก�าเนิดมาจาก	“สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ”	 และในวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๐๒	ได้โอนกิจการและอ�านาจ 
มาไว้ใน	“สภาการศึกษาแห่งชาติ”	 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 ทัดเทียม 
นานาอารยประเทศ	ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	เปลี่ยนเป็น	“คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ” และในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖ 
เปลี่ยนเป็น	“สภาการศึกษา”	จนถึงปัจจุบัน

ส�านักสื่อสารองค์กร
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(ก.พ.ป.)	 ซึ่งมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ	 เป็น 
ตัวอย่างของมาตรฐานขั้นต้นที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนา
เด็กของประเทศ	และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพ	 เพื่อใช้
ประโยชน์ในการด�าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัย
ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 
ลดความเหลื่อมล�้า	 ได ้ รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน												
รวมถึงท�าหน้าที่เลขานุการให้คณะกรรมการอิสระเพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษา	 (กอปศ.)	ซึ่งมี	ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส 
สวุรรณเวลา	เป็นประธาน	โดย	สกศ.	มส่ีวนในการขบัเคลือ่น 
การปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง	ๆ	 เช่น	พ.ร.บ.	กองทุนเพื่อ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ร่าง)	พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	 (ร่าง)	พ.ร.บ.	การพัฒนา 
เดก็ปฐมวยั	พ.ศ.	....	(ร่าง)	พ.ร.บ.	พืน้ท่ีนวตักรรมการศกึษา 
พ.ศ.	....	และ	(ร่าง)	แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป็นต้น	

  
 

	 	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	สกศ.	ต้องการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่	 ตามร่าง	พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	
ได ้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของสภาการศึกษาให้เป ็น	
“สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ” 
เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบงานเลขานกุารของ	“คณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ”	 ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน	

บุคลากรทางการศึกษา	 และผู ้บริหารสถานศึกษา	
ทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ	ดังนั้น	สกศ.	ต้องท�างานร่วมกับหลาย
หน่วยงาน	หลายกระทรวงทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา	
ไม่เพยีงแค่กระทรวงศึกษาธิการ	(ศธ.)	เท่านั้น	
	 	 	 ดร.สุภัทร	 เปิดเผยถึงมุมมองจัดการศึกษาของ
ประเทศว่า	 การจัดการศึกษาต้องน�าพาผู ้ เรียนไปสู  ่
การใช้ชีวิตที่เหมาะสม	ต้องค�านึงว่า	สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	คือ	
“ผู้เรียน”	ซึ่งต้องได้รับการจัดการศึกษาที่ท�าให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะสามารถประกอบอาชีพ	และมีความสามารถ
ในการด�ารงชีวิตได้ในสังคมอย่างยั่งยืน

 

   “ดังนั้น	สกศ.	ต้องมองภาพการศึกษาในอนาคต 
ให้ไกล	และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ	การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี	 โครงสร้างเศรษฐกิจ	 และต้องอยู ่กับ
ศักยภาพความเป็นจริงในสังคม	ว่าจะสามารถพัฒนาคน
เข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม	สกศ.	ควรจะมองเรื่องเหล่าน้ี 
จึงจะสามารถเสนอนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริงและ 
ก้าวไปข้างหน้าได้”
	 	 	 นอกจากการพฒันานักเรียนในระบบการศึกษาแล้ว	
ดร.สุภัทร	กล่าวว่า	“ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ	การศึกษามีส่วนส�าคัญท่ีจะดึงผู้ที่มีอายุ	๖๐	ปี 
กลับเข้ามายังตลาดแรงงานได้	 อาจต้องมาสร้างเสริม
ทักษะการท�างานในยุคสมัยใหม่	 เป็นทักษะเฉพาะเร่ือง	
สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	สกศ.	ต้องมองให้ลึกและมุ่งสู่การศึกษา
ที่ต่อเนื่อง” 
	 	 	 ผลงานทีผ่่านมาของ	สกศ.	ทีส่�าคญั	คอื	การประเมนิ
ผลการจัดการศึกษา	มีนโยบายปรับปรุงการประเมิน 
ให ้กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง	 เน้น 
การประเมนิเพื่อพัฒนาแบบ	PDCA	การจัดท�า	“มาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”	สกศ.	ท�าหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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	 	 	 การเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี	 จะเพิ่มบทบาทหน้าที่
ของ	 สกศ.	 มากข้ึน	 เพราะส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ	 มีหน้าท่ีศึกษา	ตรวจสอบ	
ขับเคลื่อน	ติดตาม	และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน
เพ่ือสนบัสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการนโยบายฯ 
เช ่น	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 การจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา	การติดตามและตรวจสอบการด�าเนินการ
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการใช้งบประมาณ 
การจัดท�ารายงานบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ
เพ่ือน�าเสนอผลการใช้จ่ายทรพัยากรด้านการศกึษาของรฐั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคเอกชน	และครัวเรือน 
รวมทั้ งประเมินผลสัมฤทธิ์และป ัญหาอุปสรรคใน 
การใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศตาม 
แผนการศึกษาแห่งชาติเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ	
และยงัมภีารกิจเสนอทศิทางการวจัิยเกีย่วกบัการจัดระบบ 
การศึกษาของชาติเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะด้าน	
ด้านวิชาการ	พร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้การด�าเนินการร่วมจัดการศึกษาเป็นไป
ตามนโยบาย	ยุทธศาสตร์ด้านต่าง	ๆ	และแผนงานอื่น	ๆ	
ของคณะกรรมการนโยบายฯ	
	 	 	 “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ	 สกศ.	 จะเป็น 
ไปตาม	(ร่าง)	พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 ...	ซึ่งจะม ี
ผลกระทบต่อหน่วยงานที่จัดการศึกษาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
อาจเพ่ิมกลไกความร่วมมือและติดตามตรวจสอบกับ	
สกศ.	 ในยุคใหม่	 ดังนั้นงานหลักของ	 สกศ.	 ขณะนี้	
คือ	 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภารกิจ	 เพื่อรองรับภารกิจ
ใหม่ที่จะเกิดขึ้น	 ซ่ึงภายใน	๖	 -	 ๑๒	 เดือนข้างหน้า	
ต ้องออกแบบลักษณะงาน	 พัฒนาคุณภาพของคน
ให้สอดคล้องกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้น 
และสอดรับกับบทบาทที่เปลี่ยนไป	ผมเชื่อว่าคนใน	สกศ. 

และข ้าราชการไทยเป ็นคนมีศักยภาพ	 มีคุณภาพ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 เพราะข้าราชการไทยรู ้ว่า 
เราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
ทุกคนรู้ว่ามุมมองสังคม	 เทคโนโลยีเปล่ียนอย่างรวดเร็ว	
ถ้าพัฒนาไม่เร็วพอคนอื่นจะก้าวไปข้างหน้า	 ท้ิงเราไว้ 
ข้างหลัง”
	 	 	 ดร.สุภัทร	 กล่าวว ่า	 แม้ว ่าขณะนี้ โครงสร ้าง 
องค์กรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยังอยู่ระหว่างการพัฒนา 
แต่การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน	ซึ่งหวังว่า 
(ร่าง)	พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 ...	จะเสร็จทันใน 
รัฐบาลชุดนี้เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการศึกษาก้าวหน้า 
ต่อไปได้	 ส่วนการที่	สกศ.	 เปลี่ยนบทบาทเป็นส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ	 จะสามารถ
ตอบโจทย ์การศึกษาของชาติ ได ้ 	 ต ้องสร ้างกลไก 
ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพของเยาวชน	ไม่ได้อยู่ที่หน่วยงาน 
ท่ีอยูต่รงกลาง	เพราะสิง่ส�าคญัของการศึกษา	คอื	ห้องเรยีน	
วิธีการเรียน	และการประเมินสมรรถนะ	ทุกหน่วยงาน
สถานศึกษาต้องมาช่วยกันพัฒนาเพื่อให ้การศึกษา
ก้าวหน้าต่อไปได้	
	 	 “สกศ.	 ครบรอบ	๖๐	ปี	 ผ่านการเปล่ียนแปลง 
ทีส่�าคญัมาแล้ว	๔	ยุค	จาก	“สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ” 
เป็น	“สภาการศกึษาแห่งชาต”ิ	เปลีย่นเป็น	“คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ”	มาถึง	“สภาการศึกษา”	ในปัจจุบัน 
และจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็น	“สาํนกังานคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ”	 เป็นยุคที่	 สกศ.	 จะเป็น
แกนหลัก	 เป็นส่วนช่วยในการก�าหนดนโยบายการศึกษา
ของประเทศ	 มีหน้าท่ีสนับสนุน	 ส่งเสริม	 ในโลกท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	การได้ท�างานใหม่	ๆ	ถือเป็น
บทพิสูจน์ความสามารถของข้าราชการไทย”
 
	 	 เรียกได ้ว ่าการก ้าวเข ้าสู ่ป ีที่ 	 ๖๐	 ของ	 สกศ. 
จะเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในวงการศกึษาไทย																			
ท่ีรองรบัทิศทางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีพร้อมปรบั
การศึกษาไทยให้ทันสมัย	ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
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ส�านกัสื่อสารองค์กร

รำยงำน

พิเศษ๓

	 	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	(ก.พ.ป.) 
เป็นประธานการประชุมช้ีแจงแนวทางการด�าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	 โดยม ี
ดร.สุภัทร	จ�าปาทอง	 เลขาธิการสภาการศึกษา	ดร.วัฒนาพร	ระงับทุกข์	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา	ดร.สมศักดิ ์
ดลประสิทธิ์	 รองเลขาธิการสภาการศึกษา	นายเฉลิมชนม์	แน่นหนา	ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา	 ให้การต้อนรับ 
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมรอยัล	ซิตี้	กรุงเทพฯ	โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ	และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า	๒๕๐	คน	เข้าร่วมประชุม	

สกศ.
เปิดตัวมาตรฐาน
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ

   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายก
รัฐมนตรี	 กล่าวว่า	 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อ 
วันท่ี	๒	มกราคม	๒๕๖๒	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ในหลักการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห ่ง
ชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 โดยให้ใช้เป็น
มาตรฐานกลางของประเทศแทนมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก 
แห่งชาติเดิม ท่ี ครม. มีมติให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ 
วนัที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕4  และให้กระทรวงทีเ่ก่ียวข้อง
พิจารณานํามาตรฐานฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางใน 
การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่
ภายใต้การกาํกบั ดแูลและรบัผิดชอบ มกีารบรหิารจดัการ 
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว และให้สํานักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ.) กระทรวงศกึษาธกิาร 
ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและรายงานต่อ 
ก.พ.ป. เป็นระยะหรอือย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้	 	ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา	ในฐานะฝ่ายเลขานุการ	ก.พ.ป. 
จงึเร่งสร้างความรูค้วามเข้าใจและประชาสัมพันธ์มาตรฐาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ได้รับทราบ	 โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการจัด
บริการ	ดูแล	และพัฒนาเด็กปฐมวัยใน	๔	กระทรวงหลัก 
ได้แก่	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์	 (พม.)	 กระทรวงมหาดไทย	 (มท.)	 กระทรวง
สาธารณสุข	(สธ.)	และกระทรวงศึกษาธิการ	(ศธ.)	รวมถึง
กรุงเทพมหานคร	 (กทม.)	ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ให้เห็นเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เด็กไทยมีความพร้อมทั้งทาง
ด้านร่างกาย	อารมณ์	 สังคม	และสติปัญญาเหมาะสม 
ตามวัย	 และสอดคล้องกับมาตรฐานเด็กปฐมวัยระดับ
อาเซียนต่อไป	 ส�าหรับการก�ากับติดตามมาตรฐาน 
ดังกล ่าวตามมติ	 ครม.	 นั้น	 สกศ.	 ได ้มีการเตรียม 
แผนการด�าเนนิงาน	ทัง้การตดิตามจากหน่วยงานต้นสงักดั
ในส่วนกลางและระดับภูมิภาค	 การจัดประชุมติดตาม 
ความก้าวหน้า	รวมถึงการลงพื้นท่ีติดตามการด�าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น		ซึ่งในฐานะประธาน	
ก.พ.ป.	หวังให้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ฉบับนี้เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานได้น�าไปใช้เป็น
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แนวทางและเป็นหลักประเมินการด�าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน	สามารถลดความเหลื่อมล�้า 

และยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยของไทย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ 

	 	 	 มาตรฐานฯ	เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิคณุภาพ	(ประเมนิตนเอง)	ของการด�าเนนิงานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 
ทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน	ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง	๖	ปีบริบูรณ์	หรือก่อนเข้าเรียนชั้น	ป.๑	ซึ่งใช้ได้ 
กับทุกบริบท	ทั้งนี้	 หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่า														
มาตรฐานน้ี	สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท	ประกอบด้วย	มาตรฐาน	๓	ด้าน	ได้แก่
   มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
   ตัวบ่งชี้	ประกอบด้วย	การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	การบริหารจัดการบุคลากร	การบริหารจัดการ 
สภาพแวดล้อม	การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
   มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา 
เด็กปฐมวัย
   ตัวบ่งชี้	ประกอบด้วย	การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน	การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแล
สุขภาพ	การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	ภาษาและการสื่อสาร	การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์	จิตใจ	-	สังคม	
การส่งเสริมเด็กในระบบเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
   มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
   ตัวบ่งชี้
   ส�าหรับเด็กแรกเกิด	-	อายุ	๒	ปี	(๒	ปี	๑๑	เดือน	๒๙	วัน)
	 	 	 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย		และมีพัฒนาการสมวัย
   ส�าหรับเด็ก	อายุ	๓	ปี	-	อายุ	๖	ปี	(ก่อนเข้า	ป.๑)
	 	 	 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม	มีพัฒนาการสมวัย	มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
มีพัฒนาการด้านอารมณ์	 จิตใจ	มีพัฒนาการด้านสติปัญญา	 เรียนรู ้และสร้างสรรค์	 มีพัฒนาการด้านภาษาและ 
การสื่อสาร		และมีพัฒนาการด้านสังคม	คุณธรรม	มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี

	 	 	 ส�าหรบัมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต	ิ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก�าลังด�าเนินการจัดพิมพ ์
เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้	ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป
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	 	 	 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์อดุม	คชนิทร	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการสภาการศึกษา	ครั้งที่	๑/๒๕๖๒	โดยมี	ดร.สุภัทร	จ�าปาทอง	 เลขาธิการสภาการศึกษา	ดร.วัฒนาพร 
ระงับทุกข์		รองเลขาธิการสภาการศึกษา		พร้อมคณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ร่วมประชุม	เมื่อวันที่	
๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมก�าแหง	พลางกูร	ชั้น	๓	อาคาร	๕๖	ปี	สกศ.	

ส�านกัสื่อสารองค์กร

รำยงำน

พิเศษ๔

   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 กล่าวโดย
สรุปว ่า	 การประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา	
ครั้งที่ 	 ๑/๒๕๖๒	 มีประเด็นส�าคัญ	 ๓	 ประเด็น	 คือ																													
๑.	อนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้าง
พลเมืองดี	 มีวินัย	 ภูมิใจ	 ในชาติ	 ซึ่งมี	 พลเอก	 พหล 
สง ่าเนตร	 เป ็นประธานคณะอนุกรรมการฯ	 ก�าลัง 

ขับเคลื่อนเรื่องการสร้างพลเมืองดี	มีวินัย	ภูมิใจในชาต ิ
จึงได ้ตั้งคณะท�างานในเรื่องนี้ 	 จ�านวน	 ๕	 คณะ	 ซึ่ง 
นายธาดา	เศวตศลิา	ประธานคณะท�างานท่ี	๕	คณะท�างาน 
สร้างอิทธิพลข่าวสารและสื่อสารการตลาด	 ได้น�าเสนอ
โครงการ	Youth	Voice	Forum	พลเมืองรุ่นใหม่	มีวินัย	
รักถิ่นฐาน	New	Generation	 :	We	Change	World	
Change	 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ถึงบทบาทในการเป ็นพลเมืองรุ ่นใหม่	 มีวินัย	 และ 
รักถ่ินฐาน	 ท่ีประชุมเห็นชอบ	 เนื่องจากเป็นโครงการ 
ที่น ่าสนใจ	 เป ิดโอกาสให ้ เด็กและเยาวชนสะท้อน 
ความคิดเห็นแนวทางการสร ้างพลเมืองดี	 โดยเชิญ
ตัวแทนเด็กนักเรียน	 นักศึกษาในระดับต่าง	 ๆ	 เช ่น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	
อาชีวศึกษาอุดมศึกษา	ศูนย์การเรียน	ฯลฯ	มาร่วมแสดง 
ความคิดเห็นว่าต้องการเห็นอนาคตของประเทศไทย	
อนาคตของการศึกษาเป็นอย่างไร	 จะมีวิธีการสร้าง
พลเมืองดี 	 มี วินัยอย ่ างไร	 ฯลฯ	 ท้ังนี้ 	 ส� านักงาน

สภาการศึกษา ประชุมนัดแรก ปี ๖๒ 
หนุนจัด Youth Voice Forum
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เลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง	ๆ	 เช่น 
ศูนย์คุณธรรม	 (องค์กรมหาชน)	องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (ไทยพีบีเอส) 
ฯลฯ	จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น	Youth	Voice	
Forum	 พลเมืองรุ ่นใหม ่	 มีวินัย	 รักถิ่นฐาน	 New 
Generation	 :	We	Change	World	Change	ขึ้น	 ใน 
วันท่ี	๔	มนีาคม	๒๕๖๒	๒.	 เรือ่งเดก็ไร้สญัชาต	ิหลกัการ 
ด้านการศึกษาน้ัน	 เด็กทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู ่ที่ไหน	
สถานะใด	 เด็กทุกคนจะได ้รับโอกาสในการเข ้าถึง 
การศึ กษา เหมื อน กันและมี คุณภาพการ ศึกษาที่ 
ใกล้เคียงกัน	 	แต่ปัจจุบันพบว่าเด็กบางกลุ่มยังมีปัญหา
ไม่มีสัญชาติ	 ไม่มีบัตรประชาชน	ท�าให้เมื่อไปฝึกงาน
ในช่วงเรียนเกิดปัญหา	 และเมื่อส�าเร็จการศึกษาก็มี
ปัญหาเรื่องการเข้าท�างาน	อย่างไรก็ตาม	 เรื่องนี้เกี่ยวพัน 
กับหลายกระทรวง	 เช่น	 กระทรวงแรงงาน	กระทรวง
มหาดไทย	ฯลฯ	จงึต้องมกีารหารอืร่วมกนัเพือ่หาแนวทาง
แก้ไข	๓.	 การเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของชาติ
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	จ�าเป็นต้องระบุการเทียบเคียง	
เช่ือมโยงให้ชัดเจน	รวมถึงต้องด�าเนินการให้สอดคล้อง
กับระดับอาเซียนต่อไป	แต่ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใด
รับผิดชอบจัดท�ารายละเอียดในด้านต่าง	ๆ	อย่างชัดเจน	
ท่ีประชุมสภาการศึกษาจึงได้มอบหมายให้ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาด�าเนินการรวบรวมรายละเอียด
และก�าหนดคุณสมบัติภายในข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 ให้มี 
ความชัดเจนขึ้น

 
 
   ดร.สภุทัร จ�าปาทอง เลขาธกิารสภาการศกึษา 
ให ้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กไร ้สัญชาติและ													
การเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของชาติกับกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ	 ว่า	 เด็กไร้สัญชาติ	 เมื่อไปท�างานใน																						
ระบบทวิภาคี 	 ไม ่สามารถออกพื้นที่ต ่างจังหวัดได	้

ท�าให้มีปัญหาในการเรียน	 การฝึกงาน	 และโอกาสใน 
การท�างาน	 ซึ่งเรื่องนี้ต ้องหาแนวทางแก้ไข	 เพื่อลด 
ความเหลื่ อมล�้ า 	 ส ่ วนเรื่ องกรอบคุณวุฒิแห ่ งชาต ิ
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ท�าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาต	ิ
(NQF)	 ซ่ึงมีพลอากาศเอก	ประจิน	 จ่ันตอง	 เป็นประธาน	
กรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้จะเน้นเรื่องสมรรถนะของคน
เป็นส�าคัญ	 ส�าหรับการเทียบเคียงนั้น	 กรอบคุณวุฒ ิ
แห่งชาติ	มี	8	ระดับ	นอกจากน้ียังต้องมีการเทียบเคียง 
เรื่องสมรรถนะท่ัวไป	 เช่น	สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
ด ้านคณิตศาสตร ์ 	 สมรรถนะตามสาขาอาชีพ	 ฯลฯ	
ซึ่งขณะนี้ต ้องหารือว ่าหน่วยงานใดจะเป ็นผู ้วัดผล 
สมรรถนะหรือจัดท�ารายละเอียดข้อก�าหนดด้านต่าง	ๆ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	จึงได้มอบหมาย 
ให้ส�านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา	ด�าเนนิการรวบรวม 
รายละเอยีด	รวมถงึประสานหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วน�าข้อมูลทีไ่ด้มาน�าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ 
สภาการศกึษาในครั้งต่อไป
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สกศ. เปิดเวที
Youth Voice Forum

พลเมืองรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน
New Generation : We Change World Change

	 	 	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สกศ.)	 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	และสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (ไทยพีบีเอส)	สภานักเรียนระดับประเทศ	
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย	สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	ฯลฯ	จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น	Youth	
Voice	Forum	พลเมืองรุ่นใหม่	มีวินัย	รักถิ่นฐาน	New	Generation	 :	We	Change	World	Change	 (การศึกษา	
สะท้อนพลเมืองรุ่นใหม่	มีวินัย	รักถิ่นฐาน)	 โดยมี	ดร.สุภัทร	จ�าปาทอง	 เลขาธิการสภาการศึกษา	 เป็นประธานเปิด 
การประชุม	เมื่อวันที่	๔	มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมก�าแหง	พลางกูร	ชั้น	๓	อาคาร	๕๖	ปี	สกศ.	

   ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา	กล่าวว่า	Youth Voice Forum	 เป็นเวท ี
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากมุมมองเยาวชน	คนรุ่นใหม่	ซึ่งวันนี้มีนักเรียน	นักศึกษาในระดับ
ต่าง	ๆ	ทั้งมัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษาจากกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดมาร่วมให้ความคิดเห็น 

ประมาณ	๑๐๐	คน	นับว่าเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของเสียงเด็กและเยาวชนในการสะท้อน 
ความคดิเหน็ในเรื่องพลเมืองรุ่นใหม่	มีวินัย	รักถ่ินฐาน	โดยเฉพาะเรื่องวินัย	ตัวอย่างเร่ืองการมี 

วินัยง่าย	ๆ	เช่น	การแต่งกาย		ไม่ว่าจะในการเรียนหรือการท�างานต้องแต่งกายให้เรียบร้อย	
สร้างความสมดุลระหว่างความชอบกบัความเหมาะสม	นบัเป็นวนิยัพืน้ฐาน	วนันีย้งัเปิด 

โอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการศึกษา	 เช่น	
ต้องการเห็นวิธีการสอนของครูเป็นแบบใดที่จะท�าให้นักเรียนสนใจเรียน	ฯลฯ	

   นายธาดา เศวตศิลา	ประธานคณะท�างานที่	๕	สร้างอิทธิพลข่าวสารและสื่อสารการตลาด	
ในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ	ด้านการสร้างพลเมืองดี	มีวินัย	ภูมิใจในชาติ	กล่าวว่า	
โครงการนี้ได้รับแนวทางจาก	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์	อุดม	คชินทร	รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวง
ศึกษาธิการที่มอบหมายให้คณะกรรมการสภาการศึกษาหาแนวทางสร้างพลเมืองดี	มีวินัย	 รัก
ถิ่นฐาน	คณะกรรมการฯ	เห็นว่า	ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่นับเป็นอนาคต
ของชาติ	 ให้มาสะท้อนมุมมองในการสร้างพลเมืองดี	มีวินัย	 ใน	มุมมอง	 ‘We	Change	World	
Change’	จึงเกิดความร่วมมือของหลายองค์กรจัดงานนี้ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ	๓	ประการ	
คือ	๑)	แลกเปล่ียนความคิดเห็น	ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน	 ท้ังต่อตนเอง	ผู้อื่น	และสังคม
อย่างสนัตสิขุ	เคารพศกัดิศ์รซีึง่กนัและกนั	โดยเฉพาะแนวทางการสร้างวนิยัอย่างไรในการอยู่ร่วมกนั 
เพื่อให้ประเทศเกิดสันติสุข	๒)	 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษา	 สังคม	และประเทศ 
รวมถึงแนวความคิดของเด็กและเยาวชนว่าต้องการเห็นสังคมไทยเป็นแบบใด	ตลอดจนมีวิธีการสื่อสารเพื่อลด 
การสร้างความแตกแยก	ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	และ	๓)	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้	สังคม
ที่มีวินัย	การสื่อสารอย่างสันติ	 ส่งเสริมความรัก	ความสามัคคี	 โดยในการประชุมครั้งนี้	 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้	 เรื่อง	“การศึกษาสะท้อนพลเมืองรุ่นใหม่มีวินัย	รักถิ่นฐาน”	และมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซึ่งผลที่ได้
จากการประชุม	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะรวบรวมความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน	โดยเฉพาะเร่ือง 
การสร้างวินัย	 เสนอต่ออนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้างพลเมืองดี	 มีวินัย	ภูมิใจในชาติ	 เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท�านโยบายต่อไป

ทัศน์วลัย เนียมบุบผา 
ส�านักสื่อสารองค์กร

รำยงำน

พิเศษ๕
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การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ “การศึกษา
สะท้อนพลเมืองรุ่นใหม่มีวินัย รักถิ่นฐาน”

   รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู ้อํานวยการศูนย
คุณธรรม (องคการมหาชน)	 สรุปประเด็นได้ว่า	ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อความเป็นพลเมืองของเด็กรุ่นใหม่	 คือ	
๑)	สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง	สังคมปัจจุบันเป็นสังคม
ผู้สูงอาย	ุ (Aging	Society)	คนสมยัก่อนจะรกัถิน่ฐานมาก	
เพราะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว	แต่ปัจจุบันสภาพสังคม
เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง	 วิถีชีวิตจึงเปลี่ยน	ส่งผลให้ไม่ได้
ร่วมทกุข์ร่วมสขุกับคนในครอบครัวเท่าสมยัก่อน	ซึง่ในเชงิ 
จิตวิทยาท�าให้เกิดความรักในองค์การน้อยลง	คนรุ่นใหม่ 
จงึเปลีย่นงานบ่อยครัง้	๒)	ครอบครวัป่วย	พ่อแม่ขาดทกัษะ
ในการเลี้ยงลูก	ท�าให้เด็กมีปัญหา	๓)	New	Generation	
(Gen	Alpha)	 คุณลักษณะและค่านิยมของพลเมืองที่
เปลี่ยนแปลง	เช่น	คนรุ่นใหม่ท�างานบน	workspace	ฯลฯ 
เมื่อมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบเหล่านี้	 แนวทางการสร้าง
พลเมือง	 มีวินัย	 รักถิ่นฐาน	 จึงต้องปลูกฝังจิตส�านึก 
ซ่ึงไม่ใช่ด้วยการบังคับ	แต่ต้องให้เกิดจากตนเอง	ทั้งวินัย
ต่อตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคม	หัวใจส�าคัญ	คือ 
การท�าให้เกดิจติส�านกึร่วมกนั	โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม
   ผศ.บูรณเชน สุขคุ ้ม รองประธานสภาผู้ชม
และผู ้ฟังรายการ ฝ่ายวิชาการ	 สรุปประเด็นได้ว ่า 
มุมมองในฐานะสื่อสาธารณะ	ค�าว่า	 ‘วินัย’	 โดยเฉพาะ
วินัยพลังบวก	 เป็นการจัดสรรโอกาสให้คนร่วมสังคมได้
ด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างคล่องตัว	 วินัยสามารถน�า
ไปฝึกฝนคนได้	 คนที่มีวินัยจะเป็นคนที่สามารถจัดสรร
การด�าเนินชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี	 เป็นฐานใน 
การพัฒนาตนเอง	หากฝึกวินัยได้ในระดับหนึ่งจะเกิดเป็น
พฤติกรรม	จะท�าโดยไม่ต้องมีใครบังคับ	การสร้างสรรค์
สังคมต้องเร่ิมจากระดับปัจเจกบุคคล	 เมื่อพัฒนาตนเอง
ในระดับปัจเจกได้	 ก็จะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 
และสังคมให้ดีงามต่อไป	นอกจากน้ี	การศึกษาควรเน้น 
ให้เรียนรู ้และฝึกฝนเรื่องวินัย	 เพราะวินัยช่วยฝึกคน 
โดยอาศัยป ัจจัยต ่าง	 ๆ	 ทั้ งจากพลังภายในตนเอง 
คือ	ความรู้	 สติปัญญา	ความคิด	การเห็นคุณค่า	 ต่ืนตัว	
ตื่นรู้	อดทน	ความเพียร	ฯลฯ	และจากพลังภายนอก	คือ 

น�าตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบในการฝึกฝน		
ทั้งนี้	 วินัยต้องเริ่มจากตนเอง	ต้องสร้างขึ้นด้วยตนเอง	
มองตัวเองออก	บอกตัวเองได้	 ใช้ตัวเองเป็น	ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองได้	 โดยสิ่งแวดล้อมจะช่วยสนับสนุนกระตุ้น
ให้เกิดวินัย	
   นายเมธชนนท ประจวบลาภ สถาบนัยวุทัศนแห่ง 
ประเทศไทย	สรปุประเดน็ได้ว่า	วนิยั	ตามความหมายแล้ว 
คือ	 ระเบียบแบบแผน	ข้อบังคับ	แต่ในทางปฏิบัติแล้ว	
วินัยไม่ใช่แค่บังคับ	แต่เป็นการยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎ 
‘วินัย’	ควรมาควบคู่ความเสียสละ	 เคารพกฎระเบียบ 
พืน้ฐานของบ้านเมอืง	การขับเคลือ่นเรือ่งวนิยั	ควรเริม่จาก
การเคารพกฎพื้นฐาน	 โดยสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจ�าเป็น 
ในการสร้างวินัยของเยาวชน	ต้องท�าให้เด็กเห็น	 และ
ท�าเป็นตัวอย่างให้เด็กท�าตาม	 ความเช่ือมโยงระหว่าง
พลเมือง	 วินัย	 และรักถิ่นฐาน	 หากสามารถสร้าง 
ความรับผิดชอบเชิงวินัยต่อชุมชน	จะส่งผลต่อการพัฒนา 
และความเจริญในท้องถ่ิน	 ต่อยอดสู ่การพัฒนาของ
ประเทศ	
    นายตรัณ ตระกูลสว่าง รองประธานสภาเด็ก 
และเยาวชนแห่งประเทศไทย	 สรุปประเด็นได ้ว ่า																			
การท�างานสภาเด็กและเยาวชนนับเป็นการท�างานแบบ 
จิตอาสา	 สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนใน 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เสริมให้เป็นพลเมืองท่ีดี 
ซ่ึงปัจจัยหนึ่งข้ึนอยู ่กับพลวัตร	 คือ	 การเปลี่ยนแปลง 
ที่ ขึ้ นอยู ่ กับสภาพแวดล ้อม	 ส� าหรับ เรื่ อง 	 ‘วินัย ’ 
คือ	การใส่ใจในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ	มาพร้อมความเชื่อ 
เชื่อว ่าจะท�าได้โดยต้องค�านึงถึงสังคม	 เช่น	 เด็กกับ 
การศกึษา	เดก็จะต้องใส่ใจ	อยากรูอ้ยากเหน็ต่อการศกึษา 
หากเด็กไม่ใส ่ใจการมีวินัยก็จะไม่เกิดข้ึน	 ส่วนค�าว่า 
“รักถิ่นฐาน”	ทุกพื้นที่จะมีทรัพยากร	ทั้งคนและเงิน 
การจะสร ้างให ้ เกิดพลเมืองดี 	 มี วินั ย 	 รั ก ถ่ินฐาน 
จึงต ้องสร ้างความสมดุลให ้เกิดจุดร ่วมในความคิด 
เพื่อร่วมมือกันท�า	 ในด้านมติสมัชชาสภาเด็กและเยาวชน 
ซึ่งมีตั้งแต่ระดับจังหวัด	ภาค	และประเทศ	ในปีที่ผ่านมา 
เด็กและเยาวชนมีมติ เกี่ ยวกับประเด็นการศึกษา 
เพื่ อจัดท� าข ้อ เสนอต ่อภาครัฐ 	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคประชาสังคม	คือ	๑)	 ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 เช่น	
ปราชญ์ชาวบ้าน	ข้าราชการบ�านาญผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางเทคโนโลยี	 ด้านภาษาต่างประเทศ	 เป็นต้น	 ไปยัง
พื้นที่ที่ขาดแคลน	และจัดสรรงบประมาณทรัพยากรทาง 
การศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา	
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๒)	ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรบุคลากรที่มีทักษะ
เฉพาะด้านเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาลงไป
ประจ�าที่สถานศึกษา	๓)	ตัดลดความถี่ในการสอบวัดผล
ประเมินนักเรียน	 ซ่ึงข้อเสนอจะน�าเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 (กดยช.)	 โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และที่ประชุม	กดยช. 
มีข้อเสนอต่อเด็กและเยาวชน	คือ	จะต้องสร้างเครือข่าย 
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา	 เพื่อประสาน 
ความร ่วมมือ	 สนับสนุนองค ์ความรู ้ทั้ งในและนอก
ห้องเรียน	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ 
ต่อยอดความสามารถให้กับเด็กและเยาวชน	 รวมถึง 
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ต้องร่วมคิด	ร่วมเรียนรู้ 
ร่วมท�าร่วมประเมิน	และร่วมรับผิดชอบต่อการกระท�า

   สรุปความคิดเห็นจากการแบ ่งกลุ ่ม 
แลกเปล่ียนเรยีนรู ้เรื่อง “การศึกษากบัการพฒันา
ศักยภาพคนอย่างยั่งยืน” สรุปได้ ดังนี ้ 
   ๑. “วนิยั” ในทัศนคตขิองเยาวชน	วนัิย	หมายถึง	
การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 เพราะฉะนั้น	หากใน
สังคมมีความเท่าเทียม	ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	สังคมก็จะ
มีระเบียบวินัย	ปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน	
    ๒. “วินัย” มีคุณค่าและมีประโยชนกับตัวเรา 
สังคม และประเทศชาติอย่างไร
   ตัวเรา :	 วินัยท�าให้ทุกคนรู้หน้าที่	 มีระเบียบ
แบบแผน	สามารถท�างานเป็นระบบ	น�าไปสูก่ารเรยีนรูเ้พ่ือ
พัฒนาตนเองให้ประสบความส�าเร็จ	หากทุกคนมีวินัยต่อ
ตนเองและท�าจนเป็นนิสยั	จะท�าให้ทกุคนมคีวามรบัผดิชอบ 
และรู้จักเคารพของผู้อื่น
   สังคม :	 วินัยช่วยลดความขัดแย้งในสังคม	 เช่น	
ปัญหาอาชญากรรม	การทะเลาะวิวาท	 เมื่อทุกคนเคารพ
สิทธิของผู้อื่น	สังคมจะเป็นสุข	มีความเสมอภาค	 เพราะ
ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวและมีความสามัคคี
   ประเทศชาติ :	 วินัยของประชาชนส่งผลต่อ 
การพัฒนาประเทศ	 เมื่อสังคมเข ้มแข็ง	 ประเทศม ี
ความสงบสขุ	ท�าให้เศรษฐกิจก้าวไกล	และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ประเทศเพื่อนบ้านได้	

      ๓. เราจะสร้าง “วนิยั” อย่างสนกุสนานได้อย่างไร
	 	 	 	 การสร้างวินัยควรปลูกฝังให้เด็กต้ังแต่อายุ	 
๗	–	๑๒	ปี	ให้มีส่วนร่วมในการแสดงออก	เริม่จากการแทรก
แนวคิดเรื่องวินัยในการเรียนการสอนวิชาต่าง	 ๆ	 เพิ่ม 
การท�ากิจกรรมให้เกิดความสนุกสนาน	ดึงความสนใจของ
เด็กโดยการใช้สื่อท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย	 เช่น	สื่อการ์ตูน	
เกม	 รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ท่ีมี ผู ้สร ้างอิทธิพลใน 
การจูงใจด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่าง 
ผูส้อนและผู้เรียน	และท�าให้เด็กได้ซึบซับวินัยควบคู่กับ
กระบวนการเรยีนรูท้ีส่นกุสนาน	ทัง้นี	้การส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น	 แต่ยังสามารถสอดแทรก
เรื่องวินัยในเรื่องพื้นฐานและชีวิตประจ�าวัน	 เพื่อให้เกิด 
การท�าซ�้า	ๆ	 โดยไม่มีกฎหรือการบังคับ	การสอนให้เด็ก
เห็นประโยชน์และคุณค่าของวินัยถือเป็นการสร้างวินัย 
ในเชิงบวก	
   4. อยากเห็นบรรยากาศ สถานที่ คน เช่น ครู 
นกัเรยีนเป็นแบบใด ทีจ่ะสร้างให้วนิยัของเราได้
											 บรรยากาศที่ดีต้องเริ่มจากคนมีทัศนคติที่ดี	ครู
ต้องมวีนิยัในตนเอง	เป็นแบบอย่างท่ีด	ีและมจีรรยาบรรณ
ความเป็นครู	 นอกจากน้ี	ครูควรให้ความเท่าเทียมและ
ความยตุธิรรมแก่เดก็	ไม่เลอืกปฏบัิต	ิรบัฟังปัญหาของเดก็ 
นอกจากครูแล้ว	รุ่นพี่หรือเพื่อนก็สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กันได้	รุน่พ่ีดแูลรุน่น้อง	เคารพซ่ึงกนัและกนั	ควรเปลีย่น
และสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และควรสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่องกฎ 
ระเบียบ	ควรเข้มงวดเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ 
มกีารท�าความเข้าใจเรือ่งกฎระเบียบผูป้ฏิบัตคิวรมส่ีวนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น	 รวมถึงควรเป็นสิ่งท่ียอมรับ 
ท้ังสองฝ่าย	เมือ่ออกมาแล้วทุกคนต้องเคารพและปฏบัิตติาม	
   ๕. ข้อเสนอแนะในการขบัเคล่ือนอืน่ ๆ 
											 ควรมีการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วทั้ง
ประเทศ	 เด็กในชนบทจะไม่หลั่งไหลมาเรียนในเมือง 
เด็กได้เรียนในโรงเรียนบ้านเกิดของตนซึ่งจะช่วยสร้างให ้
มีจิตส�านึกรักถ่ินฐานบ้านเกิด	น�าความรู้กลับมาพัฒนา
ถิ่นฐานของตนให้ดีกว่าเดิม	ควรมีหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในโรงเรียน	 เพื่อสอนให้เด็กเยาวชนรู้บทบาท
หน้าที่ของตน	และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
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	 	 	 ประเด็นในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เน ้น
แลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี

สัมมนาวิชาการ “๓ สภารวมพลัง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ”

ณฐัาพร จรยิะปัญญา
ส�านกัสื่อสารองค์กร

รำยงำน

พิเศษ๖

สาน
สัมพันธ์๓ สภา

คร้ังท่ี ๖
รวมพลัง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

	 	 	 ดร.สุภัทร	 จ�าปาทอง	 เลขาธิการสภาการศึกษา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.ทศพร	ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	นายวิโรจน์	นรารักษ์	รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติและ	 ดร.วิภารัตน์	 ดีอ่อง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ร่วมสัมมนาวิชาการ	 ในหัวข้อ 
“๓	สภา	รวมพลัง	ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ”	โดยมี	นางสาวบุศย์สิรินทร์	ยิ่งเกียรติกุล	ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว	
Thai	PBS	เป็นผู้ด�าเนินรายการ		หลังจากนั้นร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา	“สานสัมพันธ์	๓	สภา	ครั้งที่	๖”	เมื่อวันที่	8 
กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ณ	ส�านักงานใหญ่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 ในการจัดงานสานสัมพันธ์	๓	สภา	แต่ละสภา 
จะสลับกันเป็นเจ้าภาพ	ในปีนี้ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เป็นเจ้าภาพ

   ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา 
กล ่าวว ่า	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป ็น 
คลังสมอง	 (Think	Tank)	ด้านนโยบายด้านการศึกษา 
ให้แก่หน่วยงานจดัการศกึษาต่าง	ๆ	 ท่ีเกีย่วข้อง	ซึง่การน�า 
นโยบายขับเคลื่อนสู ่การปฏิบัติ	 ต้องมีโจทย์ที่ถูกต้อง 
นโยบายสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	 มีการบอกจุดเน้น 
ต ่อผู ้ปฏิ บัติ 	 และท่ีส�าคัญผู ้ปฏิ บั ติต ้องน�าไปปฏิบัติ 
แต่พบว่านโยบายบางเรื่องยังไม่ได้รับการขับเคลื่อน 
เนื่องจากไม่มีข ้อบังคับให้ท�าหรือบทลงโทษ	 จึงขาด 
ผู ้น� า ไปปฏิบัติหรือรับผิดชอบต ่อป ัญหา ท่ี เ กิด ข้ึน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับน้ี	 จึงมีการเพิ่มเติมเร่ืองนี ้
ส� าหรับการด� า เนินงานของส� านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาในอนาคตจะปรับเปลี่ยนเป็น	“ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ”	บทบาทที ่
เพิม่ขึน้	 เช่น	มอี�านาจหน้าทีเ่สนอแนะเก่ียวกับการจดัสรร 

ดร.สุภัทร จ�ำปำทอง 
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งบประมาณด้านการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ของรัฐมนตรี	การติดตามการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม 
แผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระบุไว้	เป็นต้น
		 	 	 ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงาน 
จัดการศึกษาควรค�านึงถึ งสิ่ งที่ประชาชนต ้องการ 
(Customer	needs)	 และตอบสนองความต้องการให้
รวดเร็ว	การจัดการศึกษาควรเน้นการเรียนทางวิชาการ
ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ	 เน้นเรื่องสมรรถนะการท�างาน
ของภาครัฐจะมีขนาดเล็กลงแต่คงประสิทธิภาพไว้สูงสุด

 

   ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กล่าวโดยสรปุว่า	แผนยทุธศาสตร์ชาติประกาศใช้ราชกิจจา 
นุเบกษา	 เมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๑	และอยู่ระหว่าง 
การถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์ชาติสู่การเป็นแผนแม่บท 
๒๓	 แผน	 โดยขั้นตอนต่อไปจะน�าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรี	 หากเห็นชอบ	 จึงประกาศลงราชกิจจา 
นุเบกษา	เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป	ปัญหาของการจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์ชาติในอดีต	 คือ	 ไม ่สามารถยืนยัน
ได ้ว ่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะน�าไปปฏิบัติหรือไม  ่
จึงได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี	แผนแม่บท	๒๓	แผน	
จึงก�าหนดเป้าหมายที่ต ้องการจะบรรลุผลในระยะ 
เวลา	๒๐	ปี	 ว่าคืออะไร	ช่วงระยะเวลา	๕	ปีแรก	ควร
ด�าเนินการเรื่องใดส�าเร็จ	 นอกจากนี้ 	 ยังมีโครงการ 
ส�าคัญที่เรียกว่า	 “โครงการ	Flagship”	 เป็นโครงการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ	 ซึ่งจะได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณให้ด�าเนินงาน	โครงการจะมุ่งเน้น 
การวิจัยเพื่อตอบโจทย์และรองรับการพัฒนาประเทศ	
เช่น	อุตสาหกรรมอนาคต	 (New	S	 -	Curve)	หุ่นยนต์ 

เพื่ออุตสาหกรรม	 (Robotics)	 เป็นต้น	ส่วนโครงการท่ี 
ไม่ตอบสนองความต้องการของประเทศ	 อาจไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ	
	 	 	 นอกจากนี้	สภาพัฒน์ฯ	 ได้จัดตั้งสถาบันนโยบาย
สาธารณะและการพัฒนา	ภายใต้มูลนิธิสุริยานุวัตร	 เป็น
สถาบันที่จะคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าจะมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง	ประเทศไทยควร
เตรียมรับกับอนาคตเหล่านั้นอย่างไร	 เช่น	อนาคตจะมี
รถไฟฟ้าท่ีไม่มีคนขับ	หากรถคันนี้ไปชนรถคันอื่น	 ใครจะ
เป็นคนรับผิดชอบ	 เป็นต้น	สถาบันนี้	 จึงต้องคิดถึงภาพ
ในอนาคตและแนวทางการรองรับ	 เช่น	 ออกนโยบาย	
กฎหมายให้ทันการเปล่ียนแปลง	 โดยเปิดโอกาสให้ 
คนรุ่นใหม่และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง	ๆ	มีส่วนร่วม
ในการคิดภาพอนาคตและมาตรการรองรับ	

 

   นายวิโรจน นรารักษ	รองเลขาธิการสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กล่าวว่า	บทบาทของ
สภาพัฒน์ฯ	 เป็นหน่วยงานจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 และเป็นแผนของทุกคน	 โดยเฉพาะ
การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	ซึ่งสภาพัฒน์ฯ 
ถือเป็นองค์กรกลางที่เชื่อมโยงให้หน่วยงานหรือองค์กร
ท่ีเก่ียวข้องด�าเนินงานขับเคลื่อนการท�างานให้บรรลุ 
เป้าหมาย
	 	 	 ส�าหรับเป้าหมายระยะสั้น	๕	ปีแรกของแผนฯ	มี 
๓	 มิติ	 คือ	 ๑)	 มิติทางเศรษฐกิจ	 เน้นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เติบโต	อาศัยการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศ 
๒)	มิติทางสังคม	 เน้นการลดความเหลื่อมล�้าทางด้าน
รายได้ระหว่างภูมิภาค	 ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง
บริการ	และ	๓)	มิติทางสิ่งแวดล้อม	 เน้นการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

นำยวิโรจน์ นรำรักษ์
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	 	 	 ด ้าน	 ดร.วิภารัตน   ดีอ ่อง 	 รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการวิจัยแห ่งชาติ	 กล ่าวว ่า	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอยู ่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน 

ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง

และเป ็นส ่ วนหนึ่ งของกระทรวงการอุดม ศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	ดังนั้น	บทบาทของ
สภาวิจัยฯ	 จึงมีการปรับเปลี่ยนในเชิงกระบวนการ	และ
โครงการ/แผนงาน	 รวมถึงได้มีการด�าเนินการจัดตั้ง
กองทุน	 เพื่อให้มีผู้ดูแลและให้การสนับสนุนงบประมาณ
แต่ละโครงการ	และรองรับการด�าเนินงานในอนาคต

	 	 	 หลังจากการสัมมนาวิชาการ	มีการแข่งขันกีฬา
กระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่าง 
๓	หน่วยงาน	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและสร้าง
ความสามคัครีะหว่างกัน	น�าไปสูก่ารผนกึก�าลงัในการท�างาน 
เพื่อตอบโจทย์ประเทศ	 เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายสู  ่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๒๕๖๑ :
มาตรฐานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

บทควำม ๑
ดร.กรกมล จึงส�าราญ
ส�านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

	 	 	 นับตั้งแต่มาตรฐานการศึกษาของชาติ	ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	
๒๕๖๑	ที่ผ่านมา	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
ได้เร่งด�าเนินการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	ด้วยการจัด
ประชุมชี้แจงหน่วยงานองค์กรหลัก	 การจัดท�าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 การจัดท�าคลิปวิดีโอให้เด็กได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเรื่องมาตรฐาน 
การศกึษาของชาต	ิการจดัท�าโปสเตอร์	แผ่นพบั	นทิรรศการ
เคลื่อนที่	 รวมทั้งจัดสัมมนาวิชาการ	 เรื่อง	 มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ	เพื่อการยกระดับคุณภาพคนไทย	๔.๐ 
ในพื้นที่	 ๖	 จังหวัด	 ครอบคลุม	๔	ภูมิภาค	 เพื่อปูพื้น 
ปูพรม	สร้างความรู้	 ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษา
ของชาติกับหน่วยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ	๒	ที่ให้ส�านักงานเลขาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์อุดม	คชินทร)

การสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อการยกระดับคุณภาพคนไทย	๔.๐	

สภาการศกึษาเร่งด�าเนนิการชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงาน 
ตามมาตรฐานการศึษาของชาติให ้ ทุกหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน	 ถูกต้องตรงกัน	
และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ ์ ท่ีพึงประสงค ์ไปสู  ่
การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง	 เชื่อมโยง	 และเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน	 (อ ้างจากหนังสือด ่วนท่ีสุด ท่ี 
นร	๐๕๐๕/๓๐8๗๑	ลงวันที่	๔	ตุลาคม	๒๕๖๑)
	 	 	 มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม ่ เป ็น
มาตรฐานในรูปแบบผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา	
หรือกล่าวอีกอย่างว่า	 เป็นมาตรฐานที่บอกหน้าตาของ
คนไทยที่อยากได้ว่าจะต้องมีคุณลักษณะขั้นต�่าใน	๓	เรื่อง	
คือ	ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม	และพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง	 โดยสถานศึกษาสามารถด�าเนินการตามบริบท
และความเหมาะสมเพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้ได้ผลลัพธ์ท่ี 
ตอบโจทย์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	
   มาตรฐานการศกึษาของชาติจะยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาของประเทศได้อย่างไร	มาตรฐานการศึกษา
ของชาติฉบับ	พ.ศ.	๒๕๖๑	นี้	 เป็นมาตรฐานที่ก�าหนด 
เป้าหมายไว้ชดัเจนว่า	สถานศกึษาทกุแห่งจะต้องยดึผลลพัธ์
ท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	
เป็นเป้าหมายส�าหรับการพัฒนาผู ้เรียนไปสู ่ผลลัพธ์ที ่
พึงประสงค์	 การก�าหนดรายละเอียดของผลลัพธ ์ ท่ี 
พงึประสงค์ท้ัง	๓	เรือ่ง	(ผูเ้รียนรู	้ผูร่้วมสร้างสรรค์นวตักรรม	
และพลเมืองท่ีเข้มแข็ง)	 จะก�าหนดตามช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัย	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	และอุดมศึกษา	เพ่ือ

 “...มาตรฐานการศกึษาของชาตฉิบบัใหม่ ผมก็
อยากจะประกาศอีกทีว ่าเราเน้นผลลัพธ์ของ 
การศกึษาเป็นส�าคัญ และที่ส�าคัญก็คือ ผลลัพธ์
น้ันจะต้องเน้นให้มีความเหมาะสมกับการศึกษา 
ทุกระดบั ทุกช่วงวยั...เพื่อท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กไทย
หรอืลกูหลานของเราให้เป็นคนไทย ๔.๐ ให้ทนัสมยั 
ทันโลก ทันเทคโนโลยี มคีวามรู ้ทกัษะ สมรรถนะ
อย่างสูงที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ ผลักดัน
ประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้”
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เป็นการสร้างคนไทย	๔.๐	ที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน	 ซึ่งในมาตรฐานเองก็ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของคนไทย	๔.๐	 เป็นเป้าหมายส�าคัญที่ 
ผู ้เรียนจะต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว 
เพื่อสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนให้กับประเทศ	(อ้างอิง
เนื้อหาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 	 การจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็น	๔.๐	นั้น	การศึกษา
สามาถยกระดับคุณภาพ	 โดยปรับบทบาทของตนเอง
จากผู ้ ส่ังการเป็นผู ้อ�านวยความสะดวก	 สามารถจัด 
การศึกษาได้ตามบริบทของสังคมที่แปรเปลี่ยนและ
กระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลง	 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่	 ๒๑	 และสมรรถนะที่
ส�าคัญ	 เช่น	ทักษะการคิดวิเคราะห์	ทักษะการแก้ปัญหา	
ทักษะการสื่อสาร	 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ทักษะความร่วมมือ	สมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร	
สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล	 เป็นต้น	
ซึง่มาตรฐานการศกึษาของชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ได้เปิดโอกาส 
ให้หน่วยงานการศกึษาทีเ่ก่ียวข้องสามารถด�าเนนิการพฒันา 
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างยดืหยุน่ตามบรบิทของสถานศึกษา
	 	 	 ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความรู้	 ความเข้าใจกับหน่วยงาน 
การศกึษาให้มีความเข้าใจท่ีตรงกันในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาโดยใช ้มาตรฐานการศึกษาของชาติเป ็น
เป้าหมาย	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 จึงได้ 
จัดสัมมนาวิชาการเรื่ องมาตรฐานการศึกษาเพื่ อ 
การยกระดบัคณุภาพของคนไทย	๔.๐	ด้วยความมุง่หวังว่า 
หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถน�ามาตรฐาน
ของชาติไปเป็นกรอบในการจัดท�ามาตรฐาน	หลักสูตร 
การศึกษาของสถานศึกษา	ตลอดจนเข้าใจแนวปฏิบัติใหม่
เกี่ยวกับระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.	๒๕๖๑	และสามารถแปลงกรอบผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง	เชื่อมโยง	และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน	
	 	 	 การจัดสัมมนาวิชาการฯ	 ดังกล่าว	 ก�าหนดจัด 
๖	พื้นที่	ครอบคลุม	๔	ภูมิภาคทั่วประเทศ	ได้แก่
  	 -	วนัที	่๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมเฮลท์แลนด์	
รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดชลบุรี	
	 	 	 -	 วันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมมิราเคิล	
แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 -	 วันที่	 ๒8	 มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	 โรงแรมสุนีย  ์
แกรนด์	จังหวัดอุบลราชธานี

	 	 	 -	วันที่	๔	เมษายน	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมลักษวรรณ	
จังหวัดเชียงราย
	 	 	 -	 วันที่	 ๒๕	 เมษายน	๒๕๖๒	ณ	 โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล	จังหวัดอุดรธานี
	 	 	 -	วันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมบรรจงบุรี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 	 	 ส�าหรับจั งหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร	
ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษาได้ด�าเนนิการจดัสมัมนา
วิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จังหวัดชลบุรี	 มีผู ้เข้าร่วม 
ประชุมท้ังสิ้น	 ๒๖๕	 คน	 ขณะท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	๖๕๐	คน	ผลการประชุมทั้งสอง 
พื้นที่	 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่สะท้อนความคิดเห็นว่า 
เห็นด้วยกับสิ่งที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ.	๒๕๖๑	 ท่ีก�าหนดเพียงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
หรือผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา	 โดยไม่ก�าหนด
ตัวช้ีวัดหรือข้อก�าหนดอื่นใดท่ีสถานศึกษาต้องปฏิบัต	ิ
โดยให้ความยืดหยุ ่นสถานศึกษาในการจัดการศึกษา	
การพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนได้อย่างอิสระ	 สถานศึกษา
สามารถก�าหนดมาตรฐาน	 ตัวช้ีวัดได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา	 ลดข ้อกังวลเรื่องเอกสารท่ีจะต ้องจัด
ท�าเพื่อรองรับการประเมิน	 แต ่ยังมีความไม ่ เข ้าใจ
ในเรื่องการส ่งเอกสารส�าหรับการประกันคุณภาพ 
การศึกษา	การจัดท�าข้อเสนอแนะ	การรับรองตนเองว่า
เป็นสถานศึกษาใน	๕	ระดับ	การจัดท�าหลักสูตร	และ 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์
ท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ	 ตลอดจน 
ความถูกต้องของการจัดท�ามาตรฐานสถานศึกษา	
	 	 	 มาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ถือเป็น
มาตรฐานที่ช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาใช้
เป็นเครื่องมือในการน�าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ได้อย่างสอดคล้อง	 เช่ือมโยง	กับบริบทต่าง	ๆ	ภายใต้
เป้าหมายเดียวกัน	 คือ	พัฒนาผู ้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ท่ี 
พึงประสงค์ของการศึกษาตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ	 ท�าให้ผู ้เรียนเป็น	 ผู ้เรียนรู ้	 ผู ้ร ่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม	และพลเมอืงท่ีเข้มแข็ง	เป็นการสร้าง 
คนไทย	๔.๐	ที่มั่นคง	 เข้มแข็ง	หากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาผู ้เรียน	 จะช่วยยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาทั้ ง ระบบ	 สามารถตอบโจทย  ์
การพัฒนาประเทศที่รองรับต่อการแข่งขันได้ในเวทีโลก
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ดร.วัลภา เล็กวัฒนานนท์
ส�านกัมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้

บทควำม ๒
บทบาทส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	สนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	 หรือใช้ ช่ือภาษาอังกฤษว่า 
“Plant	Genetic	Conservation	Project	Under	the	Royal	Initiation	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	
Chakri	Sirindhorn	(RSPG)”	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	จวบจนปัจจุบัน	โดยมสี�านกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้	
ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อรองรับและสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ฯ		
	 	 	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี 
มีจุดเร่ิมต้นเมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๓๕	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด�าร ิ
กับนายแก้วขวัญ	 วัชโรทัย	 เลขาธิการพระราชวังและผู้อ�านวยการโครงการส่วนพระองค์	ฯ	สวนจิตรลดา	ให้อนุรักษ์
พืชพรรณของประเทศและด�าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ	และในปีต่อมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	ฯ	 ได้เริ่มด�าเนินการโดยฝ่ายวิชาการโครงการส่วนพระองค์	ฯ	มีส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการในการจัดสร้างธนาคาร
พืชพรรณขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท้องถ่ินท่ีเป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อเป็นหลัก
และได้ขยายแนวคิดเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชอื่น	ๆ	รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติด้วยในเวลาต่อมา	 ท้ังนี้	อพ.สธ.	 ได้เปิด
โอกาสให้หน่วยงาน	องค์กรต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสนองพระราชด�าริ	ฯ	แล้ว	จ�านวน	๒๐๕	แห่ง	และ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	จ�านวน	๓,๙๕๔	แห่ง	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๒	มกราคม	๒๕๖๒)
	 	 	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ได้จัดท�าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 ฯ	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (แผนแม่บท	อพ.สธ.	 -	 สกศ.)	 ครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๔ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพระราชด�าริ	ฯ	ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	ฯ	 โดยกิจกรรมท่ีส�านักงาน	ฯ	ด�าเนินการอยู่ในกลุ่ม	G2	กลุ่มสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ส�าหรับแผนแม่บท	อพ.สธ.	-	สกศ.	ระยะ	๕	ปีที่หก	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)	ประกอบด้วย	๔	กิจกรรมหลัก	ได้แก่
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	 	 	 ๑)	 โครงการถอดบทเรียนสวนพฤกษศาสตร์/ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
	 	 	 ๒)	 โครงการจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น/ครูภูมิปัญญาไทย
	 	 	 ๓)	การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 	 	 ๔)	การจัดท�า	web	site	อพ.สธ.	–	สกศ.
	 	 	 แม้ว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บท	อพ.สธ.	–	สกศ.	ดังกล่าวจะไม่ต่อเนื่องนัก	(ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	
-	๒๕๕๗	ไม่มีกิจกรรมสนองพระราชด�าริ	ฯ)	นอกจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ฯ	และจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ฯ	
ทุกปีแล้ว	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ได้ด�าเนินการดังนี้
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ด�าเนินการโครงการถอดบทเรียนครูภูมิปัญญาไทย	ตามรอยพระยุคลบาท	อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช	และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ	“๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษพันธุกรรมพืช”  
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	 ด�าเนินการโครงการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู ้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ ์
ความหลากหลายของทรัพยากรภูมิปัญญาไทย	และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ	“๑๕ ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษพรรณพืช” 
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	 ด�าเนินการโครงการถอดบทเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	๕	แห่ง	 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และบริเวณใกล้เคียง	 และอยู่ในระหว่างการจัดท�าเป็นหนังสือ	“สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดําริ อพ.สธ.” 
	 	 	 ช่วงที่ผ่านมา	การด�าเนินงานของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อสนองพระราชด�าริ	 ฯ	ส่วนใหญ่ 
ผกูโยงไว้กบักิจกรรมของครภูมูปัิญญาไทย	ศนูย์การเรยีนภมูปัิญญาไทย	และแหล่งเรียนรูต่้าง	ๆ	เนือ่งจากส�านกังาน	ฯ	
ไม่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด	การท�างานโดยอาศัยกลุ่มเครือข่ายภูมิปัญญาไทยและแหล่งเรียนรู้	 จึงเป็นทางเลือกท่ี 
ด�าเนนิการมาโดยตลอด	โดยคดัสรรและถอดบทเรยีนการด�าเนนิการของครภูมูปัิญญาไทย	ศนูย์การเรยีนภมูปัิญญาไทย	
และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและสนองพระราชด�าริ	อพ.สธ.	
	 	 	 ส�าหรับปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีกิจกรรมท่ีสนองพระราชด�าริ	คือ	 กิจกรรม
การสืบสานขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา	ผ่านกิจกรรมการสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 โดยสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ของศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและทรพัยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น	ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของ	อพ.สธ.	 จ�านวน	๑๐	แห่ง	ทั้ง	๔	ภูมิภาค	ทั่วประเทศ	 เพื่อน�ามาเป็น 
บทเรียนในการสร้างกิจกรรมการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นต่อไปใน
อนาคต	สอดคล้องกับที่	ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์	เลขานุการคณะกรรมการ	อพ.สธ.	ได้กล่าวไว้ในการประชุม 
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คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกุมารี	
(อพ.สธ.	-	สกศ.)	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ครั้งที่	๑/๒๕๖๒	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๒	โดยสรุปว่า	
   “...ขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของเลขาธิการสภาการศึกษา ที่มีปณิธานแรงกล้าในการด�าเนินงานสนอง 
พระราชด�าร ิอพ.สธ. อย่างไรกต็าม ขอให้มองว่า อพ.สธ. เข้ามาสนบัสนนุงานตามพนัธกจิ ภารกจิ และวสิยัทศัน์
ของ สกศ. ในการสนองพระราชด�าริที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เป็นการสร้างภาระงานใหม่แต่อย่างใด ซึ่งความร่วมมือ 
กันของทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เกิดความเข้าใจและเห็นความส�าคัญ 
ของพันธุกรรมพืช ร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน...”

	 	 	 นอกจากนี้	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	มีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงแผนแม่บท	อพ.สธ.	 -	สกศ.	 ให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	โดยจัดตั้ง	“คณะทาํงานโครงการอนรุกัษพันธกุรรมพืช 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี สํานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา” 
ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	พัฒนาและปรับปรุงแผนแม่บท	อพ.สธ.	 -	สกศ.	 ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน	รวมทั้งเร่งด�าเนินการจัดท�าเว็บเพจ	อพ.สธ.	 -	สกศ.	 เพื่อการสื่อสาร	แลกเปลี่ยน	และติดตาม
ข่าวสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริโครงการ	 อพ.สธ.	 ส�าหรับกิจกรรมการจัดท�าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น/ครูภูมิปัญญาไทย	จะได้พิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยและใช้ข้อมูลของ	อพ.สธ.	ซึ่งได้รวบรวมไว้
แล้วจ�านวนหน่ึง	 โดยให้ความส�าคัญกับการท�างานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ที่ว่า	“คิด Macro ทํา Micro”	นั่นคือ	“คิด”	ในภาพรวมทั้งหมด	และค่อยทยอย	“ท�า” 
จากจุดเล็ก	ๆ	ด้วยต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
	 	 	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ตระหนักดีว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ถือเป็นหนึ่งใน	๔,๗๔๑	โครงการ	ที่สืบสานแนวคิดจาก	“ศาสตร์
พระราชา”	อันเป็นมวลองค์ความรู้ที่รวบรวมเรียบเรียงจากพระราชด�าริ	พระราชด�ารัส	พระบรมราโชวาทโครงการ 
ตามพระราชด�าริต่าง	ๆ	ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 ได้พระราชทาน
ไว้แก่พสกนิกร	ถือเป็นมรดกล�้าค่าอันประมาณค่ามิได ้
ศาสตร์พระราชาที่พระราชทานไว ้ล ้วนมีเป ้าหมาย 
ให ้พสกนิกรอยู ่ดี 	 กินดี	 ยกระดับการศึกษา	 และ 
ลดความเหลื่อมล�้ าทางสังคมทั้ งสิ้น	 จึงสมควรแก  ่
การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน�ามาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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ณัฐาพร จริยะปัญญา
ส�านักสื่อสารองค์กร

บทควำม ๓

	 	 	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สกศ.)	
ด�าเนินการขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห ่งชาติ	 โดยม ี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทาง 
การศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ตลอดจนมีทักษะ
และศักยภาพที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 	 ทั้งนี้	 สกศ.	 ได้ร ่วมกับองค์กร
หลักในกระทรวงศึกษาธิการ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินงานขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 ภายใต  ้
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	ซึ่งมี	พลอากาศเอก
ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน		โดยมี 
กลยุทธ์ในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ	๕	กลยุทธ์	 ได้แก่		
(๑)	 เร ่งสร ้างความเข ้าใจเกี่ยวกับความส�าคัญและ
ประโยชน์ของการน�ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ	
(๒)	 จัดท�าต้นแบบการผลิตและพัฒนาก�าลังคนตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 (๓)	 เสริมสร้างความร่วมมือและ
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด�าเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 (๔)	 เชื่อมโยง
คุณวุฒิในสาขาอาชีพที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาก�าลัง
คนของประเทศไทยกับประเทศอาเซียนและระดับสากล	
และ	(๕)	จัดท�า	ปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบ	หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู ่ 
การปฏิบั ติ	 โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให  ้
ความเห็นชอบต่อไป

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

	 	 	 ส�าหรับความก ้าวหน ้าของการจัดท�ากรอบ
คุณวุฒิแห่งชาตินั้น	 เมื่อวันท่ี	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๒																							
พลอากาศเอก	ประจิน	 จ่ันตอง	รองนายกรัฐมนตรี	 เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	
(NQF)	ครั้งท่ี	๒/๒๕๖๒	มีรองศาสตราจารย์	นายแพทย์
โศภณ	นภาธร	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงศึกษาธิการ	
เป็นรองประธานการประชุมฯ		และดร.สุภัทร	จ�าปาทอง 
เลขาธิการสภาการศึกษา	 ดร.สมศักดิ์ 	 ดลประสิทธิ์ 
รองเลขาธกิารสภาการศกึษา	พร้อมด้วย	นางสาวสมรชันกีร	
อ่องเอิบ	ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการศึกษา	
ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ	 เข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุม	
๓๐๑	ชั้น	๓	ตึกบัญชาการ	๑	ท�าเนียบรัฐบาล
		 	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	กล่าวว่า	เป้าหมาย 
การท�างาน	คือ	การสร้างภาคการผลิตก�าลังคน	(Supply) 

วารสารการศึกษาไทย
THAILAND EDUCATION JOURNAL ๒๕



ให ้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาชีพ 
ซ่ึงในอนาคตหากเด็กที่จบการศึกษาตามเกณฑ์อาจได้รับ 
ใบอนุญาต	 (License)	 รองรับการท�างาน	 โดยมุ่งเน้น 
การมีทักษะ	สามารถท�างานได้	 รวมถึงได้รับแรงจูงใจ	
(Incentive)	ที่เหมาะสม	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันเร่งรัดท�าให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 
รูปธรรม	และเร่งด�าเนินงานขับเคลื่อนการผลิตแรงงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประกอบการ 
ให ้ก� าลั งคนแรงงานมีทักษะและความพร ้อมต ่อ 
การท�างาน	รองรับสังคมปัจจุบันที่วัยแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลง	 ในขณะที่สาขาอาชีพมีความหลากหลายและ 
ซับซ้อนมากขึ้น
 

   การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 
ใน	๒	ประเด็น	คือ	
	 	 	 ๑.	 (ร่าง)	 แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
สูก่ารปฏบิตั	ิทีป่ระชมุหารอืให้ก�าหนดระยะการด�าเนินการ 
ให้ชัดเจน	 จึงได้ระบุปีที่จะด�าเนินการไว้ในแผนเป็น 
(ร่าง)	แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
ปี	 พ.ศ.๒๕๖๒	 -	๒๕๖๕	และก�าหนดให้มีการติดตาม 
ประเมินผลการขับเคลื่อนแผน	 โดยให้มีโรดแมปของ
แผนการด�าเนินงานขับเคลื่อน	 NQF	 ก�าหนดไว ้ 	 ๕	
เป้าประสงค์	คือ	๑)	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้ปกครอง	และ
ก�าลังแรงงาน	 ให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
ความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐาน
อาชีพ	 ๒)	 มีต ้นแบบการผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่
เชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพ
สอดคล ้องกับความต ้องการของภาคประกอบการ 
๓)	หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีการผนึกก�าลังกัน
อย่างเข้มแขง็ในการด�าเนนิการตาม	NQF	๔)	การเชือ่มโยง 
คุณวุฒิกับประเทศอาเซียนและระดับสากลในสาขาอาชีพ
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัประเทศไทย	และ	๕)	กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ 
ที่ เกี่ยวข ้องในการด�าเนินการตาม	 NQF	 ซึ่ งแต ่ละ
เป้าประสงค์จะก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน

	 	 	 ๒.	 (ร่าง)	 แผนปฏิบัติด้านการผลิตและพัฒนา
ก�าลงัคนในสาขาอาชีพท่ีมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต่อการพฒันา
ประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒	–	๒๕๖๕	
ซึ่งกรอบวิธีคิด	คือ	ศึกษาข้อมูลความต้องการก�าลังคน
จากแหล่งต่าง	ๆ	 (Demand)	ความสามารถในการผลิต	
(Supply)	และหลักสูตรจ�านวนก�าลังคนและสถานศึกษา
หรือสถานฝึกอบรมน�าร่องที่เกี่ยวข้อง	คณะอนุกรรมการ
ผลติและพัฒนาก�าลงัคนในอาชีพท่ีเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน	
ได้น�าเสนอรายระเอียดการด�าเนินงาน	8	สาขาอาชีพที่
มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน	คอื	สาขาท่ีด�าเนนิการในระยะแรก 
ได้แก่	 สาขาช่างอากาศยาน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให  ้
ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 	 ๒8	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑ 
และสาขาท่ีด�าเนินการในระยะท่ีสอง	๗	สาขา	 ได้แก ่
๑)	สาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน	น�าร่องใน
อาชีพช่างซ่อมบ�ารุงระบบขนส่งทางราง	๒)	สาขาอาชีพ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	น�าร่องในอาชีพนักวางแผน
อุปสงค์	(Demand	Planner)	๓)	สาขาหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ	น�าร่องในอาชีพ	System	Integrator	๔)	สาขา
อาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และดิจิทัล
คอนเทนต์	น�าร่องในอาชพีนกัพัฒนาระบบ	(Programmer)	
และนักทดสอบระบบ	 (Tester)	นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล	
(Data	Science)	นักพัฒนาเกมและแอนิเมชัน	๕)	สาขา
อาหารและเกษตร	น�าร่องในอาชีพ	 Smart	 Farmer 
๖)	สาขาอาชีพปิโตรเคมี	เคมีภัณฑ์	พลังงานและพลังงาน
ทดแทน	น�าร่องในอาชีพช่างเทคนิคสาขาการกลั่นและ
ปิโตรเคมี	 และ	๗)	สาขาแม่พิมพ์	 น�าร่องในอาชีพช่าง 
แม่พิมพ์

	 	 	 หลังจากนี้	 ฝ่ายเลขานุการจะได้หารือร่วมกับ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 และคณะอนุกรรมการฯ	 เพื่อเร ่งปรับ 
ร่างแผนท้ังสองรายการให้ตอบสนองความต้องการใน 
การพัฒนาก�าลังคน	และบูรณาการงานของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องในประเทศก่อนท่ีจะน�าเสนอคณะรัฐมนตร ี
ให้ความเห็นชอบต่อไป	
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รบัเดก็เข้าฝึกปฏบิตั	ิกย็งัมผีูป้ระกอบการจ�านวนไม่มากพอ	
แม้กระท่ังเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	 โดย 
มุ่งไปสู่	“อาชีวะยุคใหม่ มีงาน มีเงิน มีปริญญา”	ก็ยัง 
ไม่สามารถท�าให้เด็กและผู้ปกครองสนใจเปลี่ยนมาเรียน
สายอาชีพได้มากเท่าที่ควร

	 	 	 เป ้าหมายข ้างต ้นถ ้าจะท�าให ้ เกิดผลส�าเร็จ 
ทางภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
ท�าหลายเรื่องไปพร้อม	ๆ	กัน	 เรื่องเร่งด่วนท่ีน่าจะเป็น
แรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ	คือ	๑.	มีระบบค่าตอบแทนตาม
สมรรถนะให้ผู ้จบการศึกษาสายอาชีพโดยการปรับขึ้น
รายได้แรกบรรจุ	 (เงินเดือน	 และเงินตอบแทนพิเศษ	
ประมาณร้อยละ	8.๕	 -	๑๐)	 ของบุคลากรภาครัฐให้
แก่ผู ้จบอาชีวศึกษา	 (ปวช.	 และ	ปวส.)	 ที่เก่งปฏิบัต	ิ
หรือมีความเช่ียวชาญพิเศษ	 โดยผ่านการศึกษาระบบ
ทวิภาคี	 (ฝึกปฏิบัติกับเอกชนประมาณ	๑	ปี)	หรือผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	 (เช่น	 มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ	มาตรฐานสมาคมวิชาชีพ)	 เมื่อภาครัฐปรับอัตรา 
การจ้าง	ทางภาคเอกชนก็น่าจะปรับตาม	 ซ่ึงจะช่วยจูงใจ
ให้ผู ้ เรียนและผู ้ปกครองเห็นความส�าคัญที่จะได้รับ 

ปฏิรูปอาชีวศึกษา
ที่ท�าได้จริง

บทควำม ๔
ดร.อนสุรณ์ แสงนิม่นวล

ประธานอนกุรรมการเฉพาะกจิด้านอาชวีศกึษา
และกรรมการอสิระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา

   แนวทางปฏิรูปอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่และตรงกับ 
ความต้องการของผูป้ระกอบการ รวมถงึลดความเหล่ือมล้ํา 
สร้างโอกาสให้กับเด็กที่มีฐานะยากจน เด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคนั และเดก็ทีส่นใจภาคปฏิบัต ิให้มีโอกาส
ได้รบัการศกึษา มอีาชีพทีม่ั่นคง สร้างรายได้ ร่วมพฒันา
ประเทศ	ยังอยู่ในข้ันตอนพิจารณาของภาครัฐว่าจะน�าไป
ปฏิบัติหรือไม่
	 	 	 เป้าหมายหลัก	 ๆ	 ของการปฏิรูปอาชีวศึกษา 
คือ	๑.	ต้องการเพิ่มจ�านวนเด็กที่เข้าเรียนอาชีวศึกษาใน 
สาขาทีมี่ความต้องการสงูตามแนวทางการพฒันาประเทศ 
ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของผู ้ประกอบการ 
เรียนจบแล้วมีงานท�า	๒.	มีความรู้	ทักษะ	ความสามารถ
ในเชิงปฏิบัติ	 มีสมรรถนะ	 เป็นที่ยอมรับ	 และ	๓.	 มี 
ความสามารถในการเติบโตเป็นผู้ประกอบการ
	 	 	 เป้าหมายน้ีไม่ได้เป็นเรื่องใหม่	 ของส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	ที่ได้ด�าเนินการ
มาตลอด	แต่ยังไม่ประสบความส�าเร็จมากเท่าที่ควรซึง่ 
จะเหน็ว่าจ�านวนเดก็ทีเ่ข้าเรยีนอาชวีศกึษายงัมจี�านวนน้อย 
โดยเฉพาะสาขาที่มีความต้องการสูง	 ยังขาดแคลน	
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู ่ในขั้นพอใช้	ท�าให ้
ผู้ประกอบการต้องใช้เวลามากในการฝึกอบรมพัฒนา 
กว่าจะปฏิบัติงานได้จริง
	 	 	 ถึงแม ้ทาง	 สอศ.	 พยายามแก ้ป ัญหานี้ 	 โดย 
การสร้างภาพลักษณ์	 rebranding	 กวดขัน	 ป้องกัน 
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนต่างวิทยาลัย	 ปรับปรุง
หลักสูตร	 เปิดหลักสูตรใหม่	 จับมือกับต่างประเทศ	
เช่น	 เยอรมัน	ญี่ปุ่น	อังกฤษ	พัฒนาการเรียนการสอน 
รปูแบบใหม่	 ซ่ึงมีข้อจ�ากัดท�าได้เพียงบางวิทยาลัยเท่านั้น 
รวมไปถึงการร่วมมือกับผู้ประกอบการในระบบทวิภาคี
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ค่าตอบแทนไม่ต่างจากผูจ้บปรญิญาตรขีณะทีใ่ช้เวลาเรยีน 
น้อยกว่าแต่เรียนจบแล้วมีงานท�าแน่นอน	รวมทั้งในอนาคต
สามารถท�างาน	มีรายได้	พร้อมกับสามารถเรียนเพ่ิมเติม
จนจบปรญิญาตรไีปพร้อม	ๆ	กนัได้ไม่ยาก	ถ้ามคีวามสนใจ
และต้องการ	ค่าตอบแทนเป็นเร่ืองส�าคัญมาก	ปัจจุบัน	
อัตราการจ้างผู้จบอาชีวศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน
ส่วนใหญ่ต�่ากว่าปริญญาตรี	 และมากกว่าค่าแรงขั้นต�่า 
ไม ่มากนัก	 ยกเว ้นผู ้ประกอบการขนาดใหญ ่ที่ ให ้ 
ความส�าคัญด้านสมรรถนะและจ้างในอัตราที่สูง	ซึ่งเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ท�าให้นักเรียนสนใจและมุ่งสู่การเรียนระดับ 
ปริญญาตรีมากกว่า	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ประกอบการ

	 	 	 ๒.	สามารถเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส�าหรับ
อาชีวศึกษาในสาขาที่ก�าหนดซึ่งมีความต้องการสูงและ
ขาดแคลน	สนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา	
กลุ ่มที่มีผลการเรียนดี	 กลุ ่มที่มีภูมิล�าเนาอยู ่ในพื้นที่ 
ห่างไกล	กันดาร	กลุ่มเด็กออกกลางคัน	กลุ่มเด็กผู้หญิง	
(ถ้าต้องการเพ่ิมจ�านวนต้องส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงมาเรียน
มากข้ึน)	และกลุ่มจากโรงเรียนขยายโอกาส	 เพื่อจูงใจให้
เด็กสายสามัญมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น	 และบางส่วน
กลับมาเป็นครูอาชีวศึกษาโดยมีทุนการศึกษาสนับสนุน
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนช่วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
จนจบการศึกษา	ถึงแม้รัฐบาลจะต้องใช้เงินงบประมาณ 
มากพอควรในการลงทุนส�าหรับพัฒนานักเรียนเหล่านี้ 
แต่จะคุ ้มค่า	 เพราะนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจะเป็น
แรงงานที่มีคุณภาพ	ช่วยพัฒนาประเทศ	สร้างความมั่นใจ

ต่อนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ท่ีส�าคัญเด็กเหล่านี้เมื่อมีรายได้สูง	 สามารถเสียภาษ ี
กลับคืนสู่ภาครัฐ
	 	 	 ๓.	 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 หรือ
การฝ ึกงาน	 และระบบอื่น	 ๆ	 ท่ีเน ้นการฝ ึกปฏิบัติ 
ใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการเพิ่มการลดหย่อนภาษี
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบฝึกปฏิบัติจากร้อยละ	๒๐๐	เป็น 
ร้อยละ	๓๐๐	พัฒนากระบวนการยื่นขอลดหย่อนภาษี 
ให้ง่ายข้ึน	ซึ่งน่าจะช่วยให้ผู ้ประกอบการสนใจเข้าร่วม 
มากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 
อยู่น้อย	ไม่เพียงพอต่อจ�านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด
	 	 	 ๔.	 รัฐและเอกชน	 ร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
(Training	Center/Mobility	Training	Center)	ในรปูแบบ 
PPP	 (Public	Private	Partnership)	 โดยมีเอกชนเป็น 
ผู้บริหารศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ	ศูนย์นี้จะกระจายตัวตาม
ภูมิภาคต่าง	ๆ	ของประเทศ	คล้ายกับประเทศจีน	ที่มีศูนย์
ลักษณะนี้ทั่วประเทศ	 โดยจะใช้เป็นศูนย์การฝึกปฏิบัติ
ส�าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถไปฝึกงานในระบบทวิภาค	ี
มีเครื่องมือส่วนกลางที่ทันสมัย	 เปิดโอกาสให้นักเรียน
ท่ีอยู ่ห่างไกลได้เข้าฝึกปฏิบัติ	 รวมไปถึงนักเรียนจาก
อาชีวศึกษาเอกชน	 ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุ้นให้อาชีวศึกษา
เอกชนสามารถเปิดสอนหลักสูตรขาดแคลนและต้อง
ลงทุนสูง	มีเครื่องมือราคาแพง	ทันสมัยให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ	
เช่น	 เคร่ือง	X	 -	Ray	 ท่ีใช้ในการทดสอบการเช่ือมวัสดุ
ชนดิพเิศษซึง่สามารถเคล่ือนย้ายไปตามโรงเรยีนต่าง	ๆ	ได้ 
ท�าให้นักเรียนท่ีต้องการเป็นช่างเช่ือมช้ันสูงมีโอกาส
ฝึกฝน	 ซ่ึงถ้าผ่านการทดสอบจะสามารถท�างานได้ท่ัวโลก	
มีรายได้สูงมาก	
	 	 	 ทั้ งนี้ มี เอกชนขนาดใหญ ่ 	 และรั ฐวิ สาหกิจ 
หลายรายท่ีมีศักยภาพสามารถเข้าร่วมกับรัฐในการจัด
ตั้งศูนย์เหล่านี้	 ถ้าได้รับการเชิญชวน	 เพราะถือว่าเป็น 
กิจกรรมทางสังคม	(CSR)	ที่บริษัทต่าง	ๆ	ให้ความส�าคัญ 
โดยช่วงแรกรัฐควรปล่อยให้เอกชนด�าเนินการลงทุน
ไปก่อน	 เพื่อความคล่องตัว	 และรัฐผ่อนช�าระใช้คืน
เอกชนเป็นรายปี	ซึ่งการจัดตั้งศูนย์จะท�าได้อย่างรวดเร็ว	
ไม ่เป ็นภาระรัฐในการใช ้งบประมาณประจ�าป ีที่สูง 
ขณะที่เอกชนจะใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ	และไม่มีภาระมากเช่นกัน	ที่ส�าคัญ
เอกชน	ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก	ๆ	จ�านวนมากที่อยู่ 
ในพื้นที่ห ่างไกลให้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ช่วยลดความเหลื่อมล�้าอย่างชัดเจน
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หน่วยผลิตก�าลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงาน
ของประเทศอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
	 	 	 ๙.	ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบส�าหรับ
กลุ่มแรงงาน	(Reskill/Upskill)	และกลุ่มคนพิการ
	 	 	 การปฎรูิปนีไ้ม่ได้ให้ความส�าคญักบัการปรบัเปลีย่น 
เรื่องที่ท�าได้ส�าเร็จยาก	ใช้เวลานาน	ไม่สนองต่อเป้าหมาย 
ข้างต้น	 เช่น	ปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ระบบ
การบริหาร	ปฏิบัติงาน	การแก้ไขหรือปรับปรุง	พ.ร.บ. 
การอาชีวศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๑	เพราะปัจจุบันการจัดการ
อาชีวศึกษาของไทยไม่ได้เลวร้ายอย่างท่ีหลาย	ๆ	คนคิด 
ยังเป็นที่ยอมรับและสามารถปรับปรุง	พัฒนาต่อให้ดี
ขึ้นได้อีก	 ที่จริงอาชีวศึกษาของไทยได้รับการยอมรับ
ความสามารถในระดับนานาชาติเห็นได้จากรางวัลต่าง	ๆ 
ที่ประเทศไทยได้รับอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 เชื่อว่าแนวทางปฏิรูปข้างต้น	ถ้ามีการน�าไปปฏิบัติ 
จริงแม้ไม ่ทั้งหมดก็จะช่วยตอบสนองความต้องการ
ของผู ้ประกอบการและการพัฒนาประเทศ	 ยกระดับ 
ความสามารถแรงงานของไทยไปสู่ระดับสากลได้ไม่ยาก

	 	 	 การพึ่งพาทวิภาคีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�าให้
เด็กฝึกปฏิบัติได้มากพอ	จ�าเป็นต้องมี	Training	Center	
เป็นส่วนเสริมเพ่ิมเติม	ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถ
ในเชิงปฏิบัติแก่นักเรียนอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี
	 	 	 ๕.	 เปิดให้วิทยาลัยสามารถหารายได้เพ่ิมเติมได้
หรือร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจโดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมท�างานภาคปฏิบัติ	 เรียนรู้วิธี
ด�าเนินธุรกิจ	การตลาด	นอกจากนี้	ควรสนับสนุนและหา
แหล่งเงินทุนส�าหรับโครงการ	start	up	ที่มีศักยภาพ

 

	 	 	 ๖.	 ยกระดับความสามารถครูอาชีวศึกษาโดย
ก�าหนดให้ต้องผ่านมาตรฐานครูอาชีวศึกษาซึ่งต้องมี 
จิตวิญญาณความเป็นครู	มีสมรรถนะทั้งวิชาชีพครู	และ
สมรรถนะทางปฏิบัติ	 โดยต้องผ่านการฝึกปฏิบัติกับ 
ผูป้ระกอบการ	ส�าหรบัครูปัจจบุนัทีไ่ม่เคยผ่านการฝึกปฏบิตัิ 
ต้องส่งไปฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการระยะหน่ึง	
ส�าหรับนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาตรี	 เช่น	ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมควรปรับหลักสูตรให้มีการฝึกสอนตาม
วทิยาลยัและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการควบคู่กันไป 
ใบประกอบวิชาชีพครูช่างหรือครูอาชีวศึกษาควรแยก 
จากใบประกอบวิชาชีพครูปกติ	 เพื่อปรับรูปแบบ 
การเลื่อนวิทยฐานะให้เหมาะสม	ส�าหรับครูผู้เชี่ยวชาญ	
จากสถานประกอบที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือ	 ฝึกฝน 
นักเรียนด้านปฏิบัติการไม่จ�าเป็นต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพครู
	 	 	 ๗.	ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 
ให ้ มีความหลากหลายและยืดหยุ ่นสอดคล ้อง กับ 
ความต้องการของผู้ประกอบการ	การพัฒนาประเทศและ
การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน	 รวมไปถึงเพิ่มทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
	 	 	 8.	 รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
แก่อาชีวศึกษาเอกชนและรัฐอย่างเท่าเทียมกันในฐานะ
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ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ	 เปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปกตินอกห้องเรียน	 (โรงงานนม) 
ด้วยความร่วมมือกับ	อ.ส.ค.	อ�าเภอมวกเหล็ก	 จังหวัด
สระบุรี	ชุมชน	และผู้ปกครอง

 

   SEAT - SO Model [S:	 Student	 (นักเรียน), 
E:	Environment	(สิ่งแวดล้อม),	A:	Activities	(กิจกรรม
การเรียนการสอน),	T:	 Tools	 (เครื่องมือ)	 –	S:	 Skill	
(ทักษะ),	O:	 Occupation	 (อาชีพ)]	 เป็นตัวอย่าง
นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อการมีงานท�า 
ของ โร ง เ รี ยนมวก เหล็ ก วิ ทยา 	 สั ง กั ดส� านั ก ง าน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	 น�าโดย	
อาจารย์ไฉไล	หมื่นมี	 ได้น้อมน�าพระราชด�ารัสมาปฏิบัติ
ตลอดระยะเวลากว่า	 ๕	 ปี	 โดยอาศัยแนวคิดการจัด 
การศึกษาเรียนรวมตามกรอบโครงสร้างซีท	 (SEAT	
Framework)	 มาบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จนเกิดเป็น	“หลักสูตรท้องถิ่น”	รายวิชา	“การเลี้ยงโคนม”	
เพ่ือสร้างทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน 

พระราชด�ารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงมีแก่	อาจารย์ไฉไล	หมื่นมี
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา	และคณะผู้บริหาร	ณ	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ค.)

อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	เมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	

ส�านักประเมินผลการจัดการศึกษา
บทควำม ๕

นวัตกรรม
การจัดการศึกษา
เรียนรวม
ส�าหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ

“ให้ช่วยดูแลนักเรียนพิการเรียนรวม อย่าทิ้งพวกเขา”
“ทุกโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม ควรมีแบบหรือ

Model ที่เป็นของตนเอง เพราะในปัจจุบันมีนักเรียนประเภทนี้
(นักเรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ) เพิ่มมากขึ้น 

จึงควรจัดการศึกษาเรียนรวมแบบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ที่ใช้ SEAT - SO Model มาจัดการศึกษาให้กับนักเรียน และ

ประสบความส�าเร็จในการจัดการศึกษาเรียนรวม”
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   ปันสุขฟารม เพาะรักกับคนพิเศษ	 เป็นอีกหน่ึง 
ตัวอย ่างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือ 
การมีงานท�าของโรงเรียนปรียาโชติ	 อ�าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 (สช.)	 น�าโดย	 ดร.ปาริชาต 
ปรียาโชติ	ผู้อ�านวยการโรงเรียน

	 	 	 โรงเรียนปรียาโชติ	 ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคม	 และการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลเด็กพิการ	จาก 
บริษัท	คิง	เพาเวอร์	(King	Power)	เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ 
ฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษในโรงเรียน	 เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน	 โดยจัดท�าเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 
บนพื้นที่กว่า	 ๔	 ไร่	 ทั้งปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	 เมล่อน	
เห็ด	 มะเขือเทศ	 และเลี้ยงสัตว ์	 ไก ่	 เป ็ด	 ปลาที่ให ้ 
ทั้งเด็กพิการ	 เด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ	 และ 
เด็กปกตไิด้มส่ีวนรบัผดิชอบฟาร์มแห่งนีร่้วมกนัด้วยแนวคิด 
เดก็ปลกู	เดก็ท�า	เดก็ขาย	จนน�าไปสูก่ารสร้างรายได้และ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง	นอกจากนี้	ฟาร์มแห่งนี้ยังเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรส�าหรับนักเรียน	ผู ้ปกครอง	
และคนในชุมชนอ�าเภอตาคลีที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชน
ได้รับรู้	 เข้าใจ	ตระหนัก	 เห็นคุณค่าและศักยภาพของ 
เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ	

	 	 	 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวมส�าหรับ 
เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ	ทั้งสอง
นวัตกรรมที่กล่าวถึงนี้	 เป็นตัวอย่างนวัตกรรมการจัด 
การศึกษาเรียนรวมเพื่อการมีงานท�าของสถานศึกษา
เรียนรวมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี	๒	แห่ง	ใน	๑๔	แห่ง	ที่ได้รับ
การคัดสรรเป็นกลุ่มตัวอย่างวิจัยในโครงการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมส�าหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ	ตามภารกิจของ
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	
	 	 	 นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อการมี
งานท�าที่กล่าวถึงนี้	ประสบผลส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ 
ความมุ ่งมั่น	 และความจริงใจของผู ้ เกี่ยวข้องระดับ 
สถานศึกษา	คอื	๑.	ผูบ้ริหารมวีสัิยทศัน สนบัสนนุการจดั 
การศึกษาเรียนรวม	๒.	ครูมีจิตวิญญาณ	ปรับวิธีการจัด 
การเรียนรู้	เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ	และมีสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับเพื่อนครู	๓.	นกัเรยีนมคีวามเข้าใจกนั	ช่วยเหลือ
กันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 ๔.	ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีส่วนร่วม	 สนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวม	 และ 
๕.	 โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ภายใน – 
ภายนอกท้องถิ่น	 เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน 
ทุกคนได้เรยีนรู้ร่วมกนัอย่างเสมอภาค	ท่ัวถึงและเท่าเทียม

	 	 	 ดังนั้น	นวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อ
การมีงานท�า	 จึงเป็นสิ่งที่สถานศึกษาเรียนรวมทุกแห่ง 
สามารถปฏิ บัติ ได ้ โดยอิงสภาพบริบทท ้อง ถ่ินของ 
สถานศึกษานั้น	ๆ	หากแต่การปฏิบัตินั้นต้องด�าเนินไป 
ด้วยความร่วมมือ	 ความมุ ่งมั่น	 และความจริงใจต่อ 
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการ
จ�าเป็นพิเศษ	ให้มีทักษะการประกอบอาชีพ	ที่น�าไปสู่การมี 
รายได้ท่ีมั่นคง	มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 และพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน...
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อ.วไิลพรรณ ท้อสวุรรณ
ผูเ้ชีย่วชาญ โครงการ RISMEP ศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่๙
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

	 	 	 จากประสบการณ์ภายใต้หน้าที่ที่ปรึกษาของ
สถานประกอบการต่าง	 ๆ	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	
ค�าที่พร�่าบ่นถึงคุณภาพของพนักงานในฐานะบุคลากร	
(Human	Resource)	 ที่ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าจาก 
ค�าบอกเล่าผู้บริหาร	และประสบการณ์ของผู้เขียนจาก
ภาระหน้าที่ในการบรรยายความรู ้ส�าหรับนักศึกษา	
หน้าที่ในการสอนพิเศษเด็กในระดับประถมถึงระดับ
มหาวิทยาลัย	รวมถึงประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งาน
เพื่อสรรหาพนักงานใหม่เข้ามารองรับต�าแหน่งงานใน
บริษัท	ท�าให้เกิดความรู้สึกสะท้อนใจในสภาพการศึกษา
และสภาพสังคมที่เห็นอยู ่ในปัจจุบัน	 เป็นค�าถามในใจ
ตลอดมาว่า	 คุณภาพของเด็กหรือนักศึกษาในระดับนี ้
จะเป็นบุคลากรที่ดีที่จะสามารถน�าพาองค์กรให้เติบโต
ตามเป้าหมาย	แผนงาน	ภายใต้เงื่อนไขการอยู่รอดหรือ
การขยายตัวของธุรกิจในภาวะปัจจุบันที่มีปัจจัยด้าน 
การแข ่งขัน	 ความท ้าทายของโลกธุรกิจแบบใหม ่ 
ของสถานประกอบการได ้ดีเพียงไหน	 แล้วอนาคต 
ของประเทศไทยจะเดินหน้าตามแนวทางการปฏิรูป 
ได้มากน้อยเพียงใดคงต้องเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อน 
จากผู้ประกอบการไทย	แล้วมาร่วมด้วยช่วยกันทบทวน 
ความคิดว่านับจากนี้การพัฒนาประเทศเพ่ือความยั่งยืน	
ส�าคัญแล้วเราควรเริ่มจากจุดใด

เรื่องเล่าของเวลาและพฤติกรรม

	 	 	 เวลาในปัจจบุนัหรือไม่ว่าในสมยัใด	ๆ 	คุณค่าของมัน 
จะถูกอ้างถึงอยู่เสมอ	แต่ในปัจจุบันถ้าได้ลองมองรอบ 
ตัวเรา	 คุณค่าของเวลากลับเริ่มถูกแนวคิดบางอย่าง 
หักล้างจนกระทั่งบางคนไม่เข้าใจคุณค่าและความส�าคัญ
ของเวลาในแต่ละวัน	เรื่องแรกเคยได้มีโอกาสติดต่อให้เด็ก

เสียงสะท้อนจำก

ผู้ประกอบการไทย

ระดับมัธยมเข้าดูงานในโรงงานท�าน�้าพริกชื่อดังเพื่อจัดท�า
รายงานส่งคุณครูในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับของดีในท้องถ่ิน	
สถานประกอบการดังกล่าวใจดีและดีจนใจหาย	อนุญาต
ให้เด็กเข้าไปดูและสัมภาษณ์เพื่อมาท�ารายงาน	 โดย 
ผู้ประกอบการขอให้เข้าพบในเวลา	๗.๐๐	น.	เพือ่ให้เดก็	ๆ 
ได้ดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้น	 เนื่องจากว่าต้องเร่ิม
กระบวนการผลิตตั้งแต่เช้า	ปรากฏว่าวันนั้น	เด็ก	ๆ	มาถึง 
โรงงานในเวลาแปดโมงครึ่ง!!!	 พอทราบข่าวก็เลยถาม 
เด็กนักเรียนที่ขอให้ช่วยติดต่อว่าท�าไมถึงไปสายกว่า 
ที่นัดไว้	 เด็กเล่าให้ฟังว่ารอเพื่อน	 เพราะเพื่อนสมาชิก
คนหนึ่งในกลุ ่มมาช้า	 ถามต่อว่าคนที่มาถึงแล้วท�าไม 
ไม่ไปก่อน	เด็กบอกว่าเพื่อนให้รอ	ยอมรับว่างงกับตรรกะ
ของเด็ก	 ไม่รู้จะพูดอย่างไรก็เลยได้แต่บ่นและสอนเรื่อง
ความส�าคัญของเวลาและการล�าดับความส�าคัญของ
บุคคล	 เด็กคิดว่าเพื่อนคือคนส�าคัญที่ต้องรอ	แต่ไม่ได้
คิดว่าเจ้าของโรงงานคือคนส�าคัญที่ต้องไปหาและต้องรู้
กาลเทศะ	รวมถึงมารยาทในการนัดพบ	วันนั้นเจ้าของ
โรงงานท�าน�้าพริกไม่ได้ให้เด็กเข้าไปดูงานในกระบวนการ	
แต่ให้เด็กสัมภาษณ์อย่างเดียว	 เร่ืองนี้คงไม่ต้องอธิบาย
ว่าเพราะอะไร	 แต่ท่ีเรียนรู ้จากประสบการณ์ครั้งนั้น 
เพราะเป็นบทเรียนส่วนตัว	 รู ้สึกว่าเสียหน้าและเสีย 
ความรู้สึกมาก	พร้อมกับตั้งใจไว้เลยว่าต่อไปจะไม่เข้าไป
วุ่นวายกับเรื่องการนัดหมาย	 เพราะเร่ิมไม่มั่นใจเสียแล้ว
ว่าคนในสมัยปัจจุบันเข้าใจความส�าคัญของเวลาและ
เคารพเวลาของคนอืน่	ๆ	มากน้อยเพยีงใด	รวมถงึไม่มัน่ใจ
ในการล�าดับความส�าคัญของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 แต่รู ้ 
อย่างเดียวว่า	คราวหน้าและคราวต่อไป	ฉันจะไม่ช่วย
เหลือพวกเธออีกแล้ว...
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	 	 	 ถัดจากเด็กน้อย	ก็ได้รับฟังเร่ืองราวของหนุ่มน้อย 
ที่เข้ามาสมัครงานจากค�าบอกเล่าของผู้จัดการโรงงาน
ท่านหนึ่ง	 ที่ เข ้ามาเยี่ยมชมโรงงานที่ท�าอยู ่ขณะนั้น 
เพ่ือตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานสากล	เรื่องมาจาก
การที่เล่าสู่กันฟังถึงปัญหาของโรงงาน	หนึ่งในประเด็นนั้น
คือ	เรื่องบุคลากร	(เห็นชัดว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้บริหารให้
ความสนใจ)	เรือ่งมีอยู่ว่า	ทางโรงงานประกาศรับสมคัรงาน 
ก็มีนักศึกษาหนุ่มจบใหม่เข้ามาสมัคร	และได้รับเลือก
ให้เข ้าสัมภาษณ์งาน	 ทุกอย่างของเด็กคนนี้ ดูดีหมด 
จนกระทั่งค�าถามสุดท้ายที่ทางโรงงานถาม	“คุณมีอะไร
จะสอบถามทางบริษัทไหม?”	ค�าถามแกมค�าขอร้องของ
หนุ ่มน้อยท�าให้กรรมการที่สัมภาษณ์ตะลึงและอึ้งไป 
ตาม	ๆ	 กัน	 เพราะเขาถามว่า	“ผมอยากทราบว่า	ถ้าผม
จะขอเริ่มงานเวลาเก้าโมงเช้าและเลิกงานหกโมงเย็นจะ
ได้ไหม?”	กรรมการสัมภาษณ์ก็เลยถามเหตุผลว่าท�าไม 
ถึงขอแบบน้ี	 จ�าไม่ได้ว่าค�าตอบคืออะไร	 แต่เหมือนว่า
น้องจะมีปัญหาเร่ืองการนอนต่ืนสาย	 เลยกล้าต่อรองกับ
บริษัทแบบนี้!	 ท่านคิดว่าโรงงานจะกล้าจ้างน้องท�างาน
ไหม	ถ้ากล้าจ้างก็นับได้ว่าโรงงานแห่งนี้คงไม่ธรรมดา	
เพราะโรงงานท่ัวไปน่าจะกลัวกับหายนะที่จะเกิดขึ้นกับ
ทางโรงงานมากกว่า
	 	 	 มาฟังเรื่องราวภายในโรงงานต่อดีกว่าว่า	แล้วใน 
โรงงานล่ะ	 เขาจะมีปัญหาเรื่องเวลากันอย่างไร	 เคยลอง 
สังเกตแนวคิดแปลก	ๆ	ของพนักงานท่านหนึ่ง	 ซึ่งเป็น
ระดับหัวหน้า	 ถ้าโรงงานมีการจัดการอบรม	 พี่คนน้ี 
จะเข้ามาในห้องอบรมสายทุกครั้งประมาณ	๑๕	นาท ี
เป็นอย่างต�่า	บางครั้งก็เคยเรียกให้เข้าอบรมพร้อมกัน 
พ่ีคนนี้ก็จะบอกว่าไปก่อนเลย	 ถ้ามีงานต้องรีบท�าให้
เสร็จก่อนเข้าอบรมก็เข้าใจได้	 เพราะในเวลาอบรมบางที
ก็มีงานบางอย่างท่ีต้องมอบหมายให้คนอื่นช่วยท�าแทน	
หรือบางครั้งก็มีเหตุด่วนที่ท�าให้ต้องรีบเข้าไปด�าเนินการ
สะสาง	อย่างนี้งานต้องมาก่อนเสมอ	แต่เท่าที่ดู	พี่ก็ไม่ได้ 
มีงานด่วน	ตอนหลังมาเข้าใจเพราะพี่เขามีความสุขกับ
การตกเป็นเป้าสายตา	ถ้าลองสังเกตให้ดีจะเห็นชัดว่า 
คนเข ้าอบรมช ้าหรือคนเข ้าประชุมช ้า	 จะตกเป ็น 
เป้าสายตาของพนักงานคนอื่น	 ๆ	 พี่เขาคงคิดว่าเด่น 
ก็เลยท�าทุกแบบนี้ทุกครั้ง	 เข้าอบรมสาย	 วิธีคิดแบบนี ้
ดูไปก็ไม่เหมือนใคร	 แต่ในความเป็นจริง	 ไม่ว่าใคร	 ๆ 
ก็ไม่ควรมีจะดีที่สุด

	 	 	 สิ่งที่น่าตกใจในเรื่องเวลาส�าหรับเด็กรุ ่นใหม่คือ	
ผู้ปกครองเด็กๆ	นี่ล่ะ	 เป็นตัวการส�าคัญในการฆ่าเวลา	
แทนท่ีจะสอนลูกหลานให้เห็นคุณค่าของเวลา	ลูกหลาน
นอนตื่นสายก็บอกว่า	 ช่างมันเถอะ	ปล่อยให้มันนอน 
บ้างก็อ้างว่าวันหยดุ	บ้างก็อ้างว่ามันเหนือ่ย	เคยถามเดก็	ๆ 
ที่สอนเอง	 ในเรื่องเวลาการตื่นนอน	ส่วนใหญ่คือหลัง 
แปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้า	จนรู้สึกว่าชินกับค�าตอบและ
กลายเป็นว่าเวลานี้เป็นเวลามาตรฐานในการตื่นนอนของ
คนรุ ่นใหม่	 แต่ที่ประหลาดใจคือเด็กบางคนตอบแบบ
สุขใจเลยว่า	ตื่นนอนหลังเท่ียง	ลองนึกดูว่าโตไปเด็กคนนี้ 
จะมีเวลาในการท�ามาหากินกี่ ช่ัวโมงต่อวัน	 เมื่อถาม 
เวลาเด็ก	ๆ	ตื่นนอนแล้วพบค�าตอบแบบนี้	ก็เลยต้องถาม
ต่อไปว่าท�าไมนอนตื่นสาย	 เด็ก	ๆ	ก็จะตอบว่า	นอนดึก 
เลยถามต่อไปว่านอนดึกเพราะอะไร	 ค�าตอบนี้มีท่ีมา
จากเด็ก	จากเพื่อน	ๆ	ของเด็ก	และจากผู้ปกครองเด็ก	
โลกสมัยใหม่ทายได้แน่นอน	ว่าเด็กอยู่กับโทรศัพท์ด้วย
กิจกรรมการเล่นเกม	การติดตาม	youtube,	facebook,	
และ	 line	 เป็นค�าตอบท่ีสะท้อนสภาพของสังคมเด็ก
ไทยในยุคปัจจุบันได้ดี	 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ของผู้ใหญ่ใจดี	 เพื่อให้เด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี 
ด้วยการทะนุถนอมและเอาใจใส่เป็นอย่างดี	แต่กลับท�าให้
เด็กไม่มีภูมิต้านทานที่แข็งแรง	 และไม่มีความสามารถ
ในการช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเข้มแข็งกับโลกปัจจุบัน 
คงต้องกลบัไปปรบักระบวนการคดิแบบใหม่ว่าโลกใบใหม่ 
กับเด็กรุ ่นใหม่จะเติบโตและเดินคู ่ขนานไปกับเขาได ้
อย่างสมบูรณ์อย่างไร	 แนวทางจะเป็นแบบไหนคงต้อง
ทบทวนกันให้ดี

เร่ืองเล่าของความพากเพียรและความใฝ่รู้

	 	 	 มี ข ้ อ มูลปรากฏออกมาและสื่ อสารให ้ โลก 
ได้รับทราบกันไปแล้วว่าคนไทยอ่านหนังสือกันน้อยมาก 
แต่ปัญหาที่ตามมาเป็นเรื่องราวภายในที่คงต้องสื่อออกมา 
ให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่ามันเกิดมาจากอะไร	 เพราะใน
สภาพสังคมปัจจุบัน	 เราจะเห็นผู ้คนมากมายก้มหน้า
ก้มตาอยู่กับโทรศัพท์	 เขาเหล่านั้นดูและอ่านข้อมูลจาก 
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หน้าจอ!	 เป็นข้อขัดแย้งที่ชัดเจนว่า	คนไทยชอบอ่านและ
ดูหนังสือ	ซึ่งเป็นข้อมูลจากสื่อโซเชียล	แต่ประเด็นมันอยู่
ที่เขาอ่านเรื่องอะไร	ตอนนี้หาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของ
คนไทยได้จากสื่อโซเชียลง่าย	ๆ	เพราะข้อมูลก�าลังถูกเก็บ
และวิเคราะห์เพื่อทราบพฤติกรรมของผู้คน	ซึ่งส�าคัญมาก
ส�าหรับการตลาดธุรกิจสมัยใหม่	 กลับมาต่อที่ประเด็น
ความพากเพียรและความใฝ่รู ้กันดีกว่า	 เรื่องเล่าที่เก็บ
มาฝากกันยังมีข้อมูลที่อยากแบ่งปันเพื่อร่วมกันคิดและ
สร้างสรรค์การพัฒนาบุคลากรของไทย
	 	 	 เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วไปในห้องเรียน 
เกือบทุกโรงเรียน	ความพากเพียรและความใฝ่รู้ของเด็ก 
รุ่นใหม่	ไม่ว่าจะท�าการบ้านหรือท�าข้อสอบ	เด็กพากเพียร
กับการลอกการบ้านและข้อสอบ	 ใฝ่รู ้หาค�าตอบจาก
เพ่ือนมากกว่าจะฟังคุณครูสอน	 เพราะสะดวกและ 
รวดเร็ว	พร้อมทั้งไม่ต้องคิดเอง	 จากประสบการณ์ใน 
การตรวจงานเด็กระดับมหาวิทยาลัยเคยเห็นการตอบ
ค�าถามของนักศึกษาแล้วฮากระจาย	 เคยได้กล่าวไว้แล้ว
ว่าช่วงแรกว่าเด็กมีความพากเพียรในการลอก	ดังนั้น
กระดาษแบบฝึกหัดที่เด็กส่งเกี่ยวกับวิชาเคมี	ค�าตอบของ
เด็กต้องตอบอ้างถึงหลักของเพาลี	ลอกกันไปลอกกันมา	
สุดท้ายค�าตอบออกมาเป็นหลักบาลี	อัจฉริยะมากที่เรียน
เคมี	 แต่สามารถกลั่นกรองค�าตอบจนออกมาเป็นวิชา
พระพุทธศาสนาได้	พอย้อนกลับไปดูโรงเรียนระดับมัธยม	
ผู ้ปกครองจะพอใจไหม	 ถ้าทราบว่าการบ้านและงาน 
ท่ีลูกท�า	มีต้นแบบมาจากเพื่อน	 ไม่ได้ตอบตามที่ครูสอน
แต่ตอบตามที่เพื่อนท�า	ลองสอบถามและทบทวนความรู้
เด็กที่สอนพิเศษ	 เห็นได้ชัดเลยว่าที่เด็กเรียนไป	 ไม่มีอะไร 

ในหัวเด็กเลย	 เรื่องนี้คงต้องกลับไปทบทวนการสอน 
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม	เพราะทุกวันนี้เราเห็นข่าว
มากมายเก่ียวกับเรื่องการโกงสอบ	การทุจริตในการสอบ	
อย่าหาค�าตอบและแก้ไขท่ีปลายเหตุ	แต่ทุกอย่างต้องแก้
จากต้นเหตุ	และต้องแก้ด้วยความเข้าใจ
	 	 	 เอาง่าย	ๆ	ในประสบการณ์การสมัภาษณ์พนกังาน
เข้าท�างาน	 ก็มีโอกาสได้พบกับแนวคิดในความใฝ่รู ้
ของนักศึกษาจบใหม่หลายคน	กรรมการสัมภาษณ์จะ
มีเรื่องเป็นวาระด่วนที่ต้องคุยกันไม่เว้นแต่ละวันหลัง
การสัมภาษณ์	 เช่น	ทางหน่วยงานสิ่งแวดล้อมในบริษัท
ต้องการวิศวกรทางด้านสิ่งแวดล้อม	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก็รีบสรรหาต�าแหน่งงานดังกล่าว	 เห็นใบสมัครของน้อง
ซึ่งจบสายตรงตามท่ีต้องการ	 โปรไฟล์เลิศ	 เกียรตินิยม
อันดับสอง	จากมหาวิทยาลัยช่ือดัง	 (ไม่เอ่ยนาม)	 ทุกคน 
คิดว่าใช่	 พอสัมภาษณ์ก็ได้ทดสอบในเนื้อหาที่เรียนมา 
ถามน้องไปว่า	 “ในการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
จะต้องใช้ป ัจจัยใดในการออกแบบ”	 ค�าตอบที่น ้อง
ตอบท�าเอากรรมการสัมภาษณ์งุนงง	 เพราะค�าตอบคือ 
“ผมจ�าไม ่ได ้หรอก	 และผมคิดว ่าไม ่จ�าเป ็น	 เพราะ 
ทุกอย่างมีในคอม”	 ไม่ต้องไปคิดอะไรต่อ	แต่ความรู้สึก
ของกรรมการคงขยาดกับมหาวิทยาลัยนี้ไปอีกนาน 
เสียช่ือสถาบันและท�าให้เกิดภาพลบกับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก	เรื่องถัดมา	หน่วยงานการจัดการ
ของเสียต้องการรับนักเคมี	ก็ได้น้องนักศึกษาจบใหม่จาก
มหาวิทยาลัยมีชื่อ	 (ไม่เอ่ยนามเช่นกัน)	ค�าถามส�าหรับ
นักเคมี	 กรรมการสัมภาษณ์ให้อ่านชื่อสารสองตัว	คือ	
H

2
SO

4
	 (กรดซัลฟิวริก)	และ	HCl	 (กรดไฮโดรคลอริก) 

ซึ่งเป็นสารเคมีพ้ืนฐานที่นักศึกษาในภาคดังกล่าวคุ้นชิน	
แต่น้องท่ีมารับการสัมภาษณ์ตอบไม่ได้	 กรรมการเลยไม่
มั่นใจพร้อมทั้งต้องให้ค�าแนะน�าน้องไปในเรื่องการเตรียม 
ตัวเข้าสัมภาษณ์	และสอนน้องในเรื่องความปลอดภัยใน
การท�างานกับสารเคมีควบคู่ไปด้วย	เนื่องจากการท�างาน
กับสารเคมี	บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่รู ้ไม่ได้	 โรงงานจะ
กล้าเส่ียงรับคนที่ส�าเร็จการศึกษาด้านเคมีแต่ไม่รู ้เคมี 
พืน้ฐานมาปฏบิตังิานได้อย่างไร	ภาคต่อของเรือ่งสมัภาษณ์
นักเคมี	 เป็นเรื่องบังเอิญที่เข้าสถานประกอบการแห่งหนึ่ง 
แล้วพบว่า	ผูป้ระกอบการมลีกูเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยั
แห่งนั้นและสอนภาควิชาเคมีด ้วย	 พร้อมกับวันนั้น
อาจารย์เข้ามาฟังการให้ค�าปรกึษาสถานประกอบการด้วย 
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จึงมีโอกาสเล่าเร่ืองราวดังกล่าวให้ฟัง	 อาจารย์ฟังแล้ว 
ก็ เ ห็นชัดว ่ามีความหนักใจ	 แต ่ค�าตอบก็ เร่ิมท�าให  ้
เกิดความหนักใจตามไปด้วย	 เพราะอาจารย์บอกว่า 
นัก ศึกษาของภาคดั งกล ่ าวมี จ� านวนมาก	 ท� า ให ้ 
ทางอาจารย์ไม่สามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง	 และอาจารย ์
ก็ เล ่ าถึ งภารกิจ	 ซึ่ งท� า ให ้ เชื่ อ ได ้ ว ่ า 	 การเรียนใน
มหาวิทยาลัยดังกล ่าวนั้น	 นักศึกษาต ้องช ่วยเหลือ 
ตัวเองให้มาก	สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษา 
ว่าท�างานวิจยัตามตวัอาจารย์ได้ยากมากเช่นกนั	 ถ้าเช่นนัน้
ทุกคนควรต้องดิ้นรนกันต่อไป

เร่ืองเล่าจากสมาร์ทโฟนและมารยาททางสงัคม

	 	 	 ในปัจจุบันคงแทบจะไม่มีใครไม่มีสมาร์ทโฟน 
เคยได้เข้าไปคุยกับท่านผู ้บริหารสถานประกอบการ 
แห่งหนึ่ง	 ถึงเรื่องสมาร์ทโฟน	ท่านให้แนวคิดว่าลองดู 
เด็ก	ๆ 	หรือพนักงานในบริษัท	บางคนใช้สมาร์ทโฟนหรูกว่า 
และแพงกว่าเครื่องของท่านอีก	 แนวคิดต่อมาจึงกลับ
มาย้อนมองดูว่า	 รายได้ของผู ้บริหารในการประกอบ
กิจการมีความสามารถในการซื้อสมาร์ทโฟนที่หรูหรา	
ราคาแพงได้สบาย	ๆ	แต่ผู้บริหารจะเลือกซื้อและใช้แต่
เครื่องที่มีความเหมาะสม	ยกเว้นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่อยู่ใน
ยุคสมัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแอพพลิเคชั่น 
สร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านกลุ่มไลน์	หรือโฆษณากิจการ 
ผ่านสื่อออนไลน์ตามสไตล์ของธุรกิจบนโลกยุคใหม  ่
แต่เด็กน้อยในปัจจุบันอ้อนขอพ่อแม่เรื่องโทรศัพท  ์
โดยระบุรุ่นและราคาแล้ว	 เห็นตัวเลขกับรายได้คุณพ่อ 
คุณแม่แล้วต้องร้องว่า	 คุณพระช่วย!!	 ราคาโทรศัพท์
กับรายได้ผู ้ปกครองแทบจะเท่ากันเลย	บางรายราคา 
แพงกว ่าค ่าตัวคุณพ ่อคุณแม ่ที่ ได ้ รับจากบริษัทใน 
แต่ละเดือนเสียอีก	 แต่ค�าตอบสุดท้ายของความรัก 
ที่มีต่อลูกก็คือ	 ซ้ือให้โดยใช้ระบบเงินผ่อน	 เพื่อสร้าง 
ความมีหน้ามีตาให้ลูกและกลัวลูกจะไม่รัก	 ลูกน้อย
ก็ใช ้งานโทรศัพท์สร ้างเครือข ่ายมือถือโดยเล ่นเกม
ออนไลน์	 เล่นเฟซบุ๊ก	คุยกับเพื่อน	สุดท้ายสิ่งที่ได้ยินจาก
บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายคือ	ลูกติดโทรศัพท์งอมแงม	
สังคมของไทยยุคนี้ควรจะโทษใคร	 เร่ืองโทรศัพท์กับ
พฤติกรรมเด็ก	 เชื่อได้เกือบล้านเปอร์เซนต์ว่าทุกคน 
จะไม่โทษตัวเอง

	 	 	 พอเข้าไปดูการใช้โทรศัพท์ในสถานศึกษา	 วินัย
และระเบียบเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนกัน	หรือตอกย�้ากัน
หรอืไม่	 ถ้าท่านพบว่านกัเรยีนของท่าน	ไม่เคยฟังท่านสอน	
เพราะแอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องเรียน	และเล่นเกมใต้โต๊ะ	
นักเรียนคนดังกล่าวเรียนหนังสือไม่รู ้เรื่องเลย	ปัจจุบัน
ต้องไปเรียนสายอาชีพและดูแนวโน้มชีวิตอาจจะไม่รุ ่ง	
เพราะติดเกมอย่างหนัก	และพ่อแม่ไม่ได้สอนให้สู้ชีวิต
และสู้งาน	และปัจจุบันด�ารงสถานะเป็นลูกบังเกิดเกล้า
หรือลูกเทวดาไปเรียบร้อย
	 	 	 ทุกวันนี้ถ้าได้ติดตามข่าว	 จะพบว่าพฤติกรรม 
ของคนในสมัยปัจจุบันดูดุเดือด	 รุนแรง	 มีโลกส่วนตัว 
ของตน	ไม่สนใจใคร	ไม่ใส่ใจโลก	 เด็กน้อยหรือวัยรุ่นขาด
ความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส	ผู้ประกอบการบางท่าน
เล่าให้ฟังว่า	ขนาดใจดีให้นักศึกษาฝึกงานเข้ามาเรียนรู้
งานที่บริษัท	 เจอหน้าผู้บริหาร	ผู้ประกอบการ	แทบจะ
เดินชน	 เรื่องการยกมือไหว้ตามมารยาทไทยยิ่งไม่ต้อง
กล่าวอ้างให้เสียเวลา	สภาพสังคมและมารยาทในสังคม
ก�าลังเสื่อมถอย	อาจเป็นเพราะเราอยู่ในยุคท่ีเราคุยกัน
ด้วยภาษาท่ีเป็นตัวหนังสือมากกว่าการคุยกันด้วยค�าพูด 
ไม่แน่ใจว่าสภาพการณ์แบบนี้จะยิ่งเป็นการเพิ่มช่องว่าง
และสร้างระยะห่างของความสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 มากข้ึน 
หรือเปล่า	แต่ท่ีแน่	ๆ 	เป็นยุคท่ีมีค�าบ่นด้านพฤติกรรม
ของผู ้คนมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังเคยได้ยินค�าบ่นของ 
ผู ้บริหาร	 ซ่ึงบอกว่าพนักงานในปัจจุบันติดโทรศัพท  ์
โดยเฉพาะพนักงานใหม่	ๆ 	ที่รับเข้ามา	บางทีไม่ค่อย 
เห็นหน้า	บางทีก็ได้รับฟังจากหัวหน้างานจะบ่นว่าลูกน้อง
ชอบแอบไปนั่งคุยโทรศัพท์	หรือเล่นโทรศัพท์	บางกิจการ
ต้องมีมาตรการให้ทางฝ่ายไอที	 รายงานการใช้ข้อมูล 
อินเทอร์เน็ต	 โดยดูว่าใครมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้านใด 
ข้อมูลที่ได ้	 คือ	 ผู ้จัดการฝ่ายจากหน่วยงานหนึ่งใช  ้
อินเทอร์เน็ตโดยดาวน์โหลดข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ 
ของบริษัท	ซึ่งสิ่งท่ีดาวน์โหลดบ่อยท่ีสุดคือ	ภาพยนตร ์
คงไม่ต้องอธิบายต่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมรายงานการใช้
ข้อมูลจะรู้สึกกันอย่างไร
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เรื่องเล่าของแนวคิดยคุใหม่
กบัพฤตกิรรมที่ไม่คุน้เคย

	 	 	 ถ้าเคยสังเกต	อาจได้พบเห็นกันว่าคนสมัยปัจจุบัน
มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่คุ้นเคย	หรือหาพบได้ยากใน
สังคมไทยยุคก่อน	 เรื่องแรกสัมมาคารวะ	อย่างที่ได้เล่า
ในเบ้ืองต้น	 ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านบ่นว่าบางทีไม่เห็น
หัวผู้ใหญ่	และมองเหมือนผู้ใหญ่เป็นหัวหลักหัวตอ	หรือ
ค�าที่เป็นศัพท์ใหม่มาแรงมาก	กล่าวว่าผู้คนปัจจุบันเป็น
โรคมารยาททางสังคมบกพร่อง	หลายคนไม่สนใจเร่ืองคิว	
หรือการเข้าต่อแถว	จากจุดเล็ก	ๆ	กลายเป็นนิสัย	 เช่น 
ตัวตนของตนส�าคัญที่สุด	 เห็นแก่ตัว	 และไม่ใส่ใจใคร 
ภาพปัจจบุนัทีป่รากฏเป็นคลปิข่าวมากมายทีไ่ด้ปรากฏขึน้	
การวิวาทจากความบกพร่องทางมารยาทและการปฏิบัติ
ขัดต่อระเบียบปฏิบัติของสังคมกลับกลายเป็นภาพข่าว
ที่พบได้ง่ายขึ้น	 เป็นการปิดประเด็นเรื่องเล่าและเสียง
สะท้อนจากผูป้ระกอบการแบบอดิหนาระอาใจ	แบบหนัหน้า
หนีไปทางไหนก็มีโอกาสได้เจอ	
	 	 	 จากการเข้าพบหรือให้ค�าปรึกษากับผู ้บริหาร
หลายท่าน	สิ่งที่คุ้นชินจากค�าพร�่าบ่นของผู้ประกอบการ 
คงหนีไม่พ้นเรื่องพนักงานที่ รับเข้ามาความรู ้ไม่แน่น 
ติดโทรศัพท์	 ไม่อดทน	 ไม่สั่งก็ไม่คิดไม่ท�า	 ไม่ซื่อสัตย์ 
ไม่รู้จักระเบียบ	 ไม่มีวินัย	สารพัดเรื่องที่ต้องเข้าไปฟังใน
ทุกท่ี	 เม่ือมองด้วยตา	สัมผัสด้วยใจของตัวเอง	บางสิ่ง 
ที่ผู้บริหารพูดล้วนเป็นความจริง	อย่างที่สอง	คือ	ผู้บริหาร
หลายท่านประกอบกิจการโดยไม่จ้างพนักงานประจ�า
ส�านักงาน	เพราะไม่อยากเสียเงินจ้างพนักงานใหม่เข้ามา 
ท�างาน	ด้วยสาเหตุที่ว่ารับเข้ามาแล้วท�างานไม่ได้ดังใจ 
ถ้าท�าเองไวกว่า	 สุดท้ายตัดสินใจท�าเอง	 ภาระงาน 
ผู้บริหารที่มากอยู่แล้ว	ยิ่งท�าให้การบริหารธุรกิจเป็นเรื่อง 
ที่ยากมากขึ้น	 เพราะในตลาดการแข ่งขันป ัจจุบัน 
ผู้บริหารต้องคิด	ต้องวางแผน	ต้องหาตลาด	ถ้าผู้บริหาร
คิดว่าต้องท�าเองทั้งหมด	 อาจเป็นเหตุให้ต้องล้มเลิก
กิจการหรือเจ๊งไปซะก่อน	แต่ท่ีน่าตกใจในบริษัทแห่งหนึ่ง 
ได้มีโอกาสพูดคุยกับพนักงานระดับส�านักงาน	กลับพบว่า 
พนักงานกลุ่มหนึ่งตั้งตัวเป็นอริกับเจ้าของกิจการแอบคิด

ในใจว่า	 ต้องคุยกับเจ้าของแล้วให้เจ้าของลาออกจาก
โรงงานดีไหม	 บนโลกใบใหม่กับความคิดท่ีเสรีเกินไป 
มักมีมุมความคิดที่ย ้อนแย ้งกันเสมอ	 ซึ่ งในเรื่องนี้ 
ตามข้อเท็จจริง	 ถ้าสภาพการณ์เป็นปัญหาที่เกิดจาก 
ผู้บริหารเอง	พนักงานอาจต้องหารือพูดคุยกับผู้บริหาร 
แต่ถ้าหากรับไม่ได้กับแนวคิดของผู้บริหารก็ควรมอง 
หางานใหม่	 เพราะความไม่สบายใจบางเรื่องอาจอยู ่ 
นอกเหนือความสามารถในการแก้ไขของพนักงานได้ 
คงต้องปล่อยให้ผู้บริหารจัดการกับปัญหาและประสบ
ปัญหาด้วยตนเอง	 ยกเว้นว่าพนักงานจะไม่มั่นใจว่า 
ถ้าไปอยู่ที่อื่น	นิสัยตนก็คงเป็นแบบเดิม	คือ	 ไม่สามารถ 
รับกับความคิดใครได้และไม่รู ้ว ่าตนอยู ่ในสถานะใด 
จึงอาจต้องท�าตัวขวางและถ่วงองค์กร	 พร้อมท้ังหา 
แนวร่วมในการต่อต้านเจ้าของกิจการกันต่อไป

	 	 	 เรื่องเล่าต่าง	ๆ	ที่ถ่ายทอดในคร้ังนี้	 เป็นเรื่องที่
ขอยกเป็นภาพตัวอย่าง	ซึ่งอาจช่วยสะท้อนมุมมองบาง
เรื่องในการบริหารงานหรือแก้ไขปัญหา	และอาจเป็น
ส่วนส�าคญัในการวางแผนปรบัปรงุและเพือ่ปฏริปูสงัคมได้ 
ภาพสังคมในอนาคตไม ่ควรต ้องมาจบลงด ้วยภาพ
เดียวกันกับเรื่องเล่าในวันนี้	ผู้ประกอบการและผู้บริหาร
หลายท่านท่ีได้มโีอกาสร่วมถ่ายทอดปัญหา	กก็�าลงัรอคอย 
การแก ้ไขและปรับปรุงอนาคตสังคมเพ่ือก ้าวเข ้าสู  ่
ยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	การแก้ปัญหา 
สถานประกอบการภายในเป็นหน้าที่ตามแนวนโยบาย 
องค์กร	แต่ความหวังคือผลิตภาพแรงงานยุคใหม่ที่จะ 
เกดิข้ึน	จากแนวคดิในการปฏริปูท่ีสอดคล้องและเหมาะสม	
พร้อมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากทุกคนและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
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